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ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย  นายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 

2.  นายทรงยศ  กรุณา  รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
3.  ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
4.  นายสอน  ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
5.  นายสุรชัย   หอมเกตุ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว  รองปลัดเทศบาลตําบลกะปาง 
7. นางสุภาวด ี  ชูม ี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสาววราภรณ์        ใจกระจ่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางพัชรี          จันทร์วาสน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
10.นางสาวอริย์กันตา      เทพทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
11.นางสาววรรณพร       กิริยากิจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 
12.นางสาววรลักษณ์      รัตนโชติ  วิศกรโยธาปฏิบัติการ 
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   เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 

ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในรอบปีงบประมาณนี้มีข้าราชการทั้งที่บรรจุใหม่และที่โอนย้ายมา
เทศบาลตําบลกะปาง และยังไม่ได้มาพบปะกับที่ประชุมสภาเทศบาลกะปาง      
อยากให้เพ่ือนข้าราชการทั้งที่บรรจุใหม่ และโอนย้ายมาได้แนะนําตัวต่อ          
ที่ประชุมฯ และขออนุญาตให้แต่ละท่านได้แนะนําตัวเองครับ  

นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแนะนําตัวต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกะปาง ดิฉันชื่อ นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง โอนย้าย
มาจากเทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดํารงตําแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะปาง 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ยินดีและดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทุกท่านในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของตําบลกะปางอีกครั้งขอบคุณค่ะ 

นางสาวอริย์กันตา  เทพทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวอริย์กันตา เทพทอง โอนย้ายมาจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลสามตําบล มารับตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ก็ดีใจที่ได้
กลับมาทํางานที่บ้านขอบคุณค่ะ 

นางสาววรรณพร   กิริยากิจ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาววรรณพร กิริยากิจ ชื่อเล่นชื่อจูลค่ะ โอนย้ายมา
จากเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ์ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีค่ะ ย้าย
กลับมาบ้านตัวเอง เพ่ือมาดูแลครอบครัว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 
สังกัดกองคลังขอบคุณค่ะ 

นางสาววรลักษณ์  รัตนโชติ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ดิฉันชื่อนางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ ชื่อเล่นชื่อควีนค่ะ บรรจุเข้า
รับราชการในครั้งแรก ในตําแหน่ง วิศกรโยธาปฏิบัติการ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
ค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ก็ยินดีที่ได้รู้จักและหวังว่าโอกาสข้างหน้าเราจะ
ได้ร่วมกันทํางาน ในส่วนของกระผมเองมีอะไรทางน้องๆก็สามารถแนะนําได้
ตลอดนะครับ สําหรับวันนี้หากท่านใดมีภารกิจในการทํางานก็ขอเรียนเชิญได้
ครับ  
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1.1 การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 การจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ครับในวาระที่ 1.1 การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตําบลกะปาง ก็คาดว่าครั้งนี้จะดําเนินการ
จัดทําให้ทันกับห้วงเวลาที่กําหนด คือวันที่ 15 สิงหาคม ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็น และรวบรวมเป็นเล่มสําหรับความก้าวหน้าก็จะนําแจ้งให้
ที่ประชุมฯ แห่งนี้ทราบตามลําดับ ในส่วนของรายได้ก็คงประมาณไว้ใกล้เคียงกับ
ปีที่แล้วอาจมากกว่าสักเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ก็แจ้งสมาชิกฯ ทุกท่านเพ่ือ
ทราบ หากใครจะประสานงบประมาณกับทางคณะผู้บริหารหรือฝ่ายผู้จัดทํา
งบประมาณ ก็สามารถประสานข้อมูลได้ครับ ก็ขอแจ้งให้ทราบครับ 

ประธานสภาฯ ครับ วาระที่ 1.1 ท่านปลัดได้ชี้แจงในส่วนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอฝากคณะผู้บริหารก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้ง   
ยังอยากให้เป็นการจัดทําเทศบัญญัติแบบมีส่วนร่วม ส่วนความคิดของผมเมื่อปีที่
แล้วก็ได้พูดคุยกันแล้ว ปีนี้ท่านปลัดได้ชี้แจง ผมก็แสดงเจตนาแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ผมว่าหากเราทํางานแบบมีส่วนร่วมกันก็น่าจะไปไดดี้กว่านี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ  
สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2565  เมื่อวันอังคารที่ 1  มีนาคม 2565 
ไม่ทราบมีท่านใดจะแก้ไขปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้าง ครั้งนี้เอกสารก็ได้ส่งให้สมาชิก
ฯ ล่ วงหน้า เ พ่ือได้ตรวจสอบ และอีกส่ วนก็ ได้ผ่ านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมตรงส่วน
ไหนบ้างขอเชิญครับ 

นายสุชาติ  สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขอแก้ไขหน้า 28 จากประปา 8 ตัว เป็น ประปา 1 ตัวครับ 

 ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมตรงส่วนไหนอีกบ้างขอเชิญครับ สําหรับรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายบันทึกวาระการประชุมจดบันทึกการประชุมได้เป็น
อย่างดี และคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุมทําหน้าที่ได้อย่างดี
เยี่ยมก็เลยมีการแก้ไขน้อย หากท่านใดไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ผมขอมติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 3.1  การเตรียมการเป็นหน่วยขอรับงบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ      
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ครับ 3.1 การเตรียมการเป็นหน่วยขอรับงบประมาณตรงจากสํานั ก
งบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สํานักงบประมาณได้ออก
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
กําหนดให้เทศบาลตําบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสํานักงบประมาณ   
ในปัจจุบันเราจะของบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เราจะขอผ่านทางอําเภอไปจังหวัด ไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2567 ให้เทศบาลตําบลของบประมาณตรงไปยังสํานักงบประมาณตรงได้
เลย ถ้าดูตอนนี้เราของบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2567 แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ในระบบงบประมาณของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก็จะเริ่มตราร่าง
งบประมาณในช่วงนี้ ส่วนราชการที่เป็นหน่วยที่ขอรับงบประมาณก็จะเริ่ม
เตรียมการทําคําขอในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราเริ่มปี
นี้ แต่ไปบังคับใช้จริงๆ ปี พ.ศ.2567  ส่วนในปี พ.ศ.2566 นี้เราจะขอระบบ
เดิม พอปี พ.ศ.2567 เราต้องขอตรง แต่เราก็จะต้องเริ่มตามแผนปฏิทิน
งบประมาณของระดับประเทศ เดือนตุลาคมหน่วยขอรับเสนอขอรับงบประมาณ 
เดือนมกราคมเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เดือนมีนาคมจะมีการเชิญ
หน่วยรับตรง ต้องไปชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่ออนุกรรมการซึ่งรูปแบบการไป
ชี้แจงจะเป็นในรูปแบบไหน จะต้องไปที่เขตหรือส่วนกลางก็ขึ้นอยู่กับหนังสือสั่ง
การอีกครั้งประมาณเดือนมีนาคม นายกฯจะต้องไปชี้แจงงบประมาณต่อคณะ
กรรมการฯ ประมาณเดือนเมษายน งบประมาณปี พ.ศ.2567 ก็จะออกเฉพาะ
เงินอุดหนุนและเงินอุดหนุเฉพาะกิจ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ก็จะส่งผลดีต่อ
ท้องถิ่น ก็จะเป็นการของบประมาณตรงไม่ต้องวิ่งเต้นที่กรมฯ ใครมีข้อมูลเอกสาร
ต่างๆ ก็ทําได้ครบ เมื่อเป็นหน่วยงบประมาณตรงสิ่งหนึ่งที่จะเกิด คือเรื่องของ
แบบแผนโครงการ การบริหารงบประมาณต้องชัดเจนกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของการกันเงินก็คิดว่าน่าจะยากขึ้น การรายงานผลเป็นรายไตรมาส ไตรมาส
สองของงบประมาณประจําปี ต้องได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของข้าราชการ
ประจําก็ได้ซักซ้อมแนวทางการขอรับงบประมาณตรงแล้วครับ ขอบคุณครับ 

3.2  การจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลกะปาง 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ครับ 3.2 การจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตําบลกะปาง ก็ได้รับ
คําสั่ งจากท่ านนายกเทศมนตรีตํ าบลกะปาง ให้ศึกษา เรื่ องการจัดตั้ ง          
สถานธนานุบาล ก็ได้ไปศึกษากับเทศบาลตําบลชะมาย ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของขั้น
เตรียมการ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็คิดว่าท่านนายกฯคงจะจัดตั้ง          
สถานธนานุบาลขึ้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลกะปาง ก็เป็นแผนการที่ท่านได้วาง
ไว้ และให้ไปศึกษารายละเอียด ทั้งการบริหารงาน การก่อสร้างอาคาร 
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สถานที่เรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการดําเนินการครั้งแรก มีหลากหลายประเด็น ซึ่งมี
รายละเอียดมาก ก็อยากแจ้งให้สภาฯ ทราบซึ่งเป็นแนวนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่
ทางคณะผู้บริหารจะดําเนินการครับ 

3.3 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ของหมูที่ 7 และ หมู่ที่ 8  

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ครับในระเบียบวาระ ที่ 3.3 โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ออกกําลังกายของหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 เรื่องนี้เป็นเรื่องของความ
ผิดพลาดในเรื่องของการพิมพ์เอกสาร ในเทศบัญญัติฯ จะมีงานอยู่ 2 ส่วน      
คือ ส่วนที่ 1 การก่อสร้างลานออกกําลังกาย ส่วนที่ 2 เครื่องออกกําลังกาย/   
ฟิตเนตกลางแจ้ง แต่ใน ปร.4/ปร.5 มีอยู่ 3 ส่วนพร้อมทั้งรายละเอียดของ
อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพ่ือนําแจ้งให้ทราบว่าทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียดอุปกรณ์
แยกเป็น 3 ส่วน หากท่านสมาชิกฯ อยากทราบในส่วนนี้ว่ามีอะไรบ้างก็ตาม
เอกสาร ปร.4/ปร.5 ที่เคยแจกไปก่อนหน้าแล้ว โดย 3 ส่วนนี้ ประกอบด้วย      
1.ลานออกกําลังกาย 2.อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง 3.อุปกรณ์เด็กเล่น     
จึงนําเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกฯ ทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับก็เพ่ิมเข้ามาในระเบียบวาระที่ 3.3 โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกาย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกําลังกายของหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ในระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง เพ่ือทราบ ในวาระที่ 3.1 - 3.3 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีกเ็ข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1  การรับโอนทรัพย์สินตามโครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 
หมู่ที่ 5 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขาครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร วาระที่ 4.1 การรับ

โอนทรัพย์สินตามโครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 เนื่องจาก
ได้รับหนังสือจากสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง เรื่อง ขอส่งมอบบ่อ
น้ําบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลง
ใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (งบเงินกู้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งพ้ืนที่ก่อสร้าง
อยู่ที่ หมู่ที่ 5 จํานวน 2 จุด ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ
ทางน้ํา ขออนุญาตเล่าเรื่องเดิมทั้งหมดเนื่องจากเรียงลําดับยากนิดนึง ตอนที่ขอ
งบประมาณไปทางผู้ใหญ่บ้าน และทางคณะกรรมการหมู่บ้าน มาขอโครงการให้
เทศบาลเห็นชอบในโครงการของบเกษตรแปลงใหญ่  พ้ืนที่ใต้สายไฟแรงสูง 
กระผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงจะเยี่ยม ใช้พ้ืนที่ใต้สายไฟแรงสูง
มาทําเป็นเกษตรแปลงใหญ่ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็จะทําระบบน้ําให้ แต่เมื่อ
มาทําจริงไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก 1.น้ําบริเวณใต้สายไฟมีน้ําไม่
เพียงพอ 2. ผู้ที่ลงชื่อที่จะทําการเกษตรจริงๆ มีไม่กี่ราย ทางผู้ใหญ่เลยขอ
สับเปลี่ยนกับทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เป็นโครงการผลิตน้ําที่เห็นอยู่ที่หน้า
โรงเรียนบ้านพูน ในหมู่ที่ 5 แทน และในบันทึกข้อตกลงตามโครงการฯ นี้  
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ทรัพย์สินทั้งหมดที่สร้างจะโอนมาให้ทางกับเทศบาลเป็นผู้ดูแล ตามระเบียบของ
ทางราชการ และทางท่านนายกฯ ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วว่า
เมื่อทางเทศบาลรับมอบมาแล้ว ก็จะทําสัญญาส่งมอบให้กับทางหมู่บ้านในการ
บริหารงาน แต่ในเรื่องของเอกสารหลักฐานก็จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อเข้าสู่
ระบบของหมู่บ้านแล้ว ครับก็ขอแจ้งเพ่ือทราบและขอมติรับโอนในชั้นต้น เมื่อ
ทางเทศบาลรับโอนแล้ว หลังจากนั้นท่านนายกฯ ก็จะเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5    
มารับมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับหมู่บ้าน ซึ่งก็ได้ทําการประชุมชี้แจงกับทางที่
ประชุมหมู่บ้านแล้วครับ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  
นายอาทิตย์ ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติใน    

สภาฯ แห่งนี้ กระผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสริม
จากท่านปลัดเทศบาล โครงการของสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 
จังหวัดตรัง ก็คือเดิมทีหมู่ที่ 5  มีประปาหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่ด้วยแหล่งน้ําดิบที่ใช้
น้ําคลองเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาด กระบวนการขั้นตอนในการกรองน้ําก็
ไม่เป็นไปตามรูปแบบของสากล ซึ่งใช้คาร์บอนเรซิ่น ยังไม่ครบ ทําได้ไม่ดี        
ทําให้ชาวบ้านมีน้ํ าที่ ใช้ เป็นสีแดง ซักผ้าขาวก็เป็นสีแดง ทางผู้ ใหญ่และ
คณะกรรมการหมู่บ้านมีแนวคิดท่ีจะขอน้ําเพ่ิม ผนวกกับโครงการของเกษตรกรที่
อยากได้น้ําเพ่ือการเกษตรใต้สายไฟ จึงได้ขุดบ่อบาดาล จุดที่ใช้น้ําจริงๆ อยู่ตรง
ข้างบ้านนายรมย์เยื้องเข้าฝั่ง ปตท.จุดนั้นจะมี 2 จุดของบ่อ ผลิตน้ําได้ 20,000 
ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งตอนนั้นใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตน้ําอยู่  แต่พอใช้น้ําจริงก็ไม่
เพียงพอ ทางผู้ใหญ่บ้านก็ใช้น้ําบาดาลเก่ามาใช้เพ่ิมเติมด้วย ส่วนน้ําที่หน้า
โรงเรียนอีก 2 บ่อ ใช้เพ่ือการอ่ืนโดยเฉพาะ ไม่ได้เอามาใช้เพ่ือการบริโภคอย่าง
เดียว ตรงนี้ก็นําเรียนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือให้ประโยชน์กับชาวบ้าน 
เพ่ือพิจารณาในลําดับต่อไปขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สท.อาทิตย์ เชิญท่าน สท.สาโรจน์ ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์      

ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ จริงๆแล้วกระผมก็ไม่ได้มีปัญหา
อะไรในเรื่องการรับโอนทรัพย์สิน แต่สงสัยในเรื่องญัตติที่เสนอ เนื่องจากผู้บริหาร
ไม่ได้เข้ามาประชุม แตท่่านผู้บริหารได้เป็นผู้นําเสนอญัตติเข้าสภาฯ ตามหลักการ 
ถ้าผู้เสนอญัตติไม่อยู่ เราสามารถพิจารณาได้หรือไม่ครับ หรือมีการมอบหมาย
อย่างไรก็ขอทราบรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่ าน  สท . สา โ รจน์  ค รั บ ในส่ วนนี้ ก ร ะผมขออ้ างถึ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 56 ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระ
พิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่
ในที่ประชุมท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติ
หรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ นะครับนี่คือข้อความตัวหนังสือที่อ่านให้ฟัง เชิญท่าน
ปลัดเทศบาล ให้ความชัดเจนว่าต้องดําเนินการอย่างไรต่อ 
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เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ครับในส่วนนี้กระผมคงจะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนะครับ เพราะที่ท่านประธาน

อ่านคือข้อความที่มาจากระเบียบฯ เราไม่สามารถที่ให้ความคิดเห็นในส่วนนี้ได้
ครับ 

ประธานสภาฯ   ครับมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านสาโรจน์ ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร อีกนิดครับผมสงสัย

ผมก็ต้องการความกระจ่างครับ เพราะเราเพ่ือนสมาชิกฯ เป็นผู้พิจารณาถ้าเกิด
เราพิจารณาในสิ่งที่พิจารณาไม่ได้ ไม่มีอํานาจเกิดสภาฯ พิจารณาไปโดยที่ผิด   
ถ้ามีเอกสารการมอบหมายถูกต้องก็โอเคครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมรส ครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญ เยอะแยะมากมาย  
ผมเองก็นําสิ่งที่ควรจะมี ควรจะเป็น สิ่ งที่ถูกต้อง มาถามไถ่ ท่านนายกฯ        
ท่านผู้บริหาร ในเมื่อท่านสาโรจน์ได้พูดถึงเรื่องของกฎหมาย ผมก็สงสัยว่าให้พวก
เราสมาชิกหรือท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หารือกันให้ถูกต้อง เพราะวันนี้เรามีเรื่อง
พิจารณากันเยอะ เรื่องดีๆ ก็มีเยอะ ในฐานะพวกผมสมาชิกสภาเทศบาล 
ปรึกษาหารือกันก่อนว่าไปต่อ อยู่ตรงนี้ก่อน หรือปรึกษาหารือก่อนได้หรือไม่   
ขออนุญาตหารือท่านประธานก่อนสักนิดว่าเราจะทําอย่างไรต่อ เราได้ประชุมกัน
ไปแล้วครึ่งชั่วโมง ก็ไม่ได้มีคําแถลงอะไร ผมก็สงสัย ผมเข้าใจว่าท่านรองนายกฯ 
ฝ่ายบริหารทําหน้าที่ได้ แต่เป้าหมายหลักหลายๆเรื่อง หลายๆอย่าง แล้วผมจะ
ถามใคร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านรองนายกฯ ทรงยศ ครับ 
นายทรงยศ กรุณา เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้

ผมทําหน้าที่แทนด้วยวาจาไม่ได้เป็นหนังสือ ระเบียบต่างๆ ผมก็ต้องคุยกับท่าน
ปลัด ท่านนายกฯ ไม่ได้อยู่ที่นี้ ท่านโทรศพัท์มาให้เข้าประชุมแทน ท่านติดภารกิจ 
แต่ถ้าว่าด้วยระเบียบฯ ตามที่ท่านประธานกล่าวแบบนี้  ก็ต้องมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองนายกฯ ท่านเลขาฯ หรือที่ปรึกษาอย่างใดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ 
แล้วแต่สภาฯแห่งนี้ว่าจะยังไง ผมก็ได้รับมอบหมายอย่างนี้ เรื่องอ่ืนๆ ที่สงสัยจะ
ถามบางเรื่องผมก็ตอบได้ บางเรื่องผมก็ไม่ได้รู้เท่าท่านนายกฯ เพราะว่าท่าน
นายกฯ ไม่ได้บอกผมทุกเรื่อง ก็แล้วแต่สภาฯ ก็ว่ากันไปตามข้ันตอนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ โดยสรุปตอนนี้ท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกฯ ไม่ได้มอบหมายหนังสือไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วก็ขอถือโอกาสตรงนี้ พักเที่ยงรับประทาน
อาหาร และหลังจากนั้นเรามาประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
พักเที่ยง  
(เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ หลังจากพักเท่ียง ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การรับโอนทรัพย์สินตามโครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลง

ใหญ่ หมู่ที่ 5 เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
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เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน วาระที่ 4.1 การรับโอนทรัพย์สินตามโครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร
แปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 เนื่องจากได้รับหนังสือจากสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล  
เขต 6 ตรัง แจ้งให้ทางเทศบาลรับโอนพวกครุภัณฑ์ จากการของบประมาณของ
หมู่ที่  5 ในเรื่องของการทําการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่ งต่อมาทางหมู่บ้านได้
ปรับเปลี่ยนโครงการมาเป็นการผลิตน้ํา เพ่ือสนับสนุนการทําประปาและโรงน้ํา
ชุมชน รายละเอียดตามเอกสารที่แจกมาครับ การรับโอนครั้งนี้ทางเทศบาลได้ทํา
ความเข้าใจกับทางท่านผู้ใหญ่บ้าน ว่าเมื่อเทศบาลรับโอนจากกรมทรัพยากร     
น้ําบาดาลแล้ว ก็จะส่งมอบให้กับทางหมู่บ้าน จึงเรียนมาให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
และพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ไม่ทราบมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ เชิญท่าน
สมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ในเรื่องการโอนทรัพย์สินของหมู่ที่ 5 
ตามที่นําเสนอเข้ามา ทางเทศบาลไมได้เสียหาย ประชาชนได้ผลประโยชน์ และ
ตามหนังสือที่มีเอกสารที่อยู่ในมือของพวกผมทุกท่านแล้ว ทางสมาชิกโดยส่วนตัว
ผมเห็นด้วย 1.ได้ผลประโยชน์กับชาวบ้านถึงไม่หมดทั้ง 11 หมู่บ้าน ประชาชน
หมู่ที่ 5 ก็ได้ใช้น้ํา ถึงทางเทศบาลจะโอนกลับคืน ผมก็ไม่เป็นห่วง โดยส่วนตัวผม
ยินดีครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญท่านวันเพ็ญ
ครับ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ทีมบริหาร และเพ่ือน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําหรับโครงการนี้ดิฉันเล็งเห็นว่ามันจะเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน ดิฉันก็คงจะไม่ขัดข้องค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวันเพ็ญ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญท่านนายกฯ 
ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ 
เราได้ขอตรงจากหน่วยงานที่จะส่งมอบให้เราในการเจาะบ่อบาดาลเกษตรแปลง
ใหญ่ของ หมู่ที่ 5 จริงๆแล้วในการขอทุกขั้นตอนเราเป็นคนขอ พอขอเสร็จแล้ว
ต้องส่งมอบให้หมู่บ้าน ถ้าเราขอแล้วเรามาบริหารจัดการเองสักวันหนึ่งในการ
ดูแลจะขาดทุน หรือต้องซ่อมแซมอะไรต่างๆเป็นอย่างมาก เคยได้คุยกับผู้ใหญ่
แล้ว ขณะนี้ที่จะส่งต่อให้ผู้ใหญ่รับมอบและผู้ใหญ่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นที่ผ่านมา ไม่ได้
เจาะแค่ 1 บ่อ เจาะไป 3 -4 บ่อ ด้วยกัน บ่อหนึ่งให้วัดบ้านพูน อีกบ่อหนึ่งไว้ใช้
ในการเกษตรชุมชน และอีกบ่อหนึ่งมาทําน้ําดื่มเพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้ใช้น้ําดื่มที่
สะอาด และไปเชื่อมต่อกับประปาหมู่บ้าน เชื่อว่าจะมีน้ําเหลืออย่างแน่นอน    
โดยให้ผู้ ใหญ่ร่างระเบียบในการปฏิบัติ เงื่อนไขในการดูแล และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 15 คน พร้อมที่จะรับ เรารับและพร้อมที่จะส่งมอบ เพ่ือที่
หมู่บ้านจะได้ดูแลต่อไป อันนี้ก็ไม่ได้เป็นภาระ ไม่ได้ผูกมัดหรืออะไรกับทาง
เทศบาล ท้องถิ่นโอนให้ผู้ใหญ่/คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้เค้ารับไปดูแลต่อไป 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีท่านใด

จะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติระเบียบวาระที่ 4.1  การรับโอนทรัพย์สินตาม
โครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ท่านใดเห็นชอบยกมือ
ขึ้นครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง) 

 4.2 ขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลกะปาง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2 เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ทางเทศบาลตําบลกะปางได้ขอนําเสนอที่จะขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกะปาง โดยใช้แปลน
แบบมาตรฐานของสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับแปลนก็ได้แจกจ่ายให้
เพ่ือนสมาชิกไปครั้งหนึ่งแล้ว เหตุผลที่ขอกู้เงินของเทศบาลในครั้งนี้ เพราะว่า
ต้องการที่จะก่อสร้างอาคารสํานักงาน เนื่องจากสํานักงานเก่าก็มีสภาพแออัด 
และมีพนักงานเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การบริการประชาชนได้อย่างสะดวก
มากขึ้น สําหรับหลักเกณฑ์ในการขอกู้นะครับ เรากู้อยู่ที่ 31,929,000.-บาท 
สําหรับแบบแปลนก็ได้รับการอนุญาตจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อย
แล้ว เรากู้เงินจากเงินกู้ที่ทางเทศบาลได้ส่งไปให้กับทางกองทุนฯ ทุกปี การกู้ก็ใช้
พ้ืนที่ในสํานักงานที่เดิมตรงนี้ หากท่านใดจะสอบถามก็ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ กระผม

สาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ เรื่องเงินกู้ 31 ล้าน ผมขอ
เท้าความนิดนึงครับ ครั้งก่อนเคยเข้าสภาฯ แห่งนี้แล้ว มีการพูดคุยกันหลายท่าน 
เรื่องนี้น่าจะปรึกษาหารือกันนอกรอบ มีเพ่ือนสมาชิกประมาณ 6-7 ท่าน ได้พูด
ว่าก่อนจะนําเข้า ให้ปรึกษาหารือกันก่อน เพ่ือนสมาชิกทุกคนคงจะจําได้ ผมจําได้
ครับคนที่พูดครั้งสุดท้ายเป็นท่าน สท.สนิท ท่านเป็นผู้อาวุโสสูงสุด บอกว่าไป
หารือกันก่อน แต่การเข้าสภาฯ ครั้งนี้ท่านลองคิดดู ฝ่ายบริหารไม่ให้เราประชุม
ไม่ได้ชี้แจงอะไรเลย ท่านมองเราเพ่ือนสมาชิกเป็นอย่างไร แค่ขอให้ปรึกษาหารือ
กันครับ กู้ 31 ล้าน ไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องต่างๆ เองของเทศบาลไม่รู้ว่าพร้อม
หรือไม่ ผมสอบถามในเรื่องของหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และหลักฐานการได้รับ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง ข้อ 7.10 ยังไม่ว่าทราบพร้อมแล้วหรือไม่    
แต่ก็ยังพยายามผลักดันมาให้สภาฯ พิจารณาจนได้ ผมถามความคิดเห็นเพ่ือน
สมาชิกหลายคน ทุกคนต้องการหารือ ทุกคนต้องการพูดคุย เพ่ือให้ไปในทางที่ดี 
ที่ถูกต้อง ที่สวยงาม ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับการกู้มาเพ่ือสร้างอาคารทุกคนเห็น
น่าจะทําอาคารใหม่ทั้งนั้น แต่แค่เรื่องปรึกษาหารือเท่านี้ครับ เพราะพวกเรา
สมาชิกทุกคนต้องยกมือผ่านสภาฯ ฝ่ายบริหารยังไม่ให้ความสําคัญกับเพ่ือน
สมาชิกเลย ประเด็นนี้ท่านลองคิดดูส่วนตัวผมถ้าไม่มีการปรึกษาหารือ      
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ผมคงไม่ร่วมพิจารณาให้ ส่วนตัวผมขอแค่ร่วมหารือแค่นี้ท่านยังไม่ให้ความสําคัญ
เลย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านสมรส
ครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ตามญัตติกู้ 31 ล้าน 9 แสน มาสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกะปาง โดยส่วนตัวผมเห็นด้วย เราดูแล้วนานแล้ว
อยากจะได้อาคารใหม่สักหลัง แต่ผมว่ามันผิดเวลาผิดที่ วันนี้ยุคข้าวยากหมาก
แพงหลายสิ่งหลายอย่าง เงินกู้ 31 ล้าน ขณะที่พ่อแม่พ่ีน้องอยู่ห่างไกลจากความ
เจริญยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง โครงสร้างพ้ืนฐานถนนหนทาง พวกผมประชุมใน
ห้องแอร์ตรงนี้เย็นสบาย ไปดูคนอ่ืนขี่รถมอเตอร์ไซค์ หลายๆอย่างที่สัญจร      
ผมเห็นด้วยกับการสร้างอาคาร แต่เขายังลําบากอยู่ ที่จริงแล้วอาคารนั้นมีหลายที่
หลายแห่งผมถามว่าที่แพงกว่าของการไฟฟ้า 31 ล้านมีหรือไม่ ที่ถูกกว่าของการ
ไฟฟ้านี้มีหรือไม่ ที่จริงแล้วผมก็หามาเยอะอยู่ในโทรศัพท์ผม ถ่ายมา 4-5 ที่ครับ 
มีทั้งทีศู่นย์สร้างสะพานที่ทุ่งสง มีทั้งที่นาวง ผมไม่ได้อยู่เปล่าๆ ครับท่านประธาน
ผมมีความคิดว่าสัก 11 ล้าน กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร 2 -3 ชั้นเอามั้ย 
22 ล้านเอามั้ย ไม่น่าจะเจาะจงว่าที่นี่ มาถามมาคุยกันสักนิดได้มั้ย จําเป็นต้อง
ไฟฟ้ามั้ย ยุคนี้โควิดยังไม่หมด หลายสิ่งหลายอย่าง ผมเห็นด้วยกับการสร้าง
อาคาร ดูแออัดยัดเยียด แต่ถึงแออัดยัดเยียดก็ยังทํางานกันได้อยู่  ผมว่าเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผมไปมาที่เขาประชุมฯ หลายๆที่ถามเค้า ว่าต้องการอะไร    
1.ถนน 2.ไฟแสงสว่าง 3.น้ํา อย่างเช่นของหมู่ที่ 5 ผมรู้ว่า เอามาจากไหนน้ํา
บาดาลนี้ ผมไปเกือบทุกวัน กับผู้ใหญ่ก็ได้คุย ถ้าพูดให้สวยหรูพูดได้ทั้งหมด ใคร
พูดอะไรก็ได้ แต่หลักความเป็นจริงมันหนีไปไม่ได้ ผมยังยืนยันโดยส่วนตัวผม
อยากได้อาคารดีที่เหมาะสม ราคาท่ีเหมาะสม ถามว่าเราต้องทําอย่างไร ผมอยาก
ได ้แต่มันอยู่ที่จังหวะ เวลา และเหตุผลว่ามันดีมั้ย ทําตอนนี้ดีมั้ย กู้เค้าเราเสียไป
เท่าไหร่ เรามาลุยตรงไหนดีมั้ย ในส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคาร แต่
ไม่เห็นด้วยกับวิธีการในตอนนี้ อยากได้อาคารหลังใหม่ๆ สวยๆ หรูๆ อย่างที่นาวง 
ประมาณ 35 ล้าน สวยหรู มาตรฐาน ใครเห็นแล้วต้องเอ้ียวตาดู แต่เราเอาให้
เล็กลงได้ม้ัย อย่าเอาเป็นแบบ อบต.แถว กทม.งบประมาณเค้าเยอะเกือบพันล้าน 
อบต.ราชาเทวะ ไม่หรูหราขนาดใหญ่โต เค้าอยู่กันได้ เรา 74 ล้าน จะสร้างโน่น
สร้างนี่ ดูชาวบ้านบ้างครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านอาทิตย์
ครับ 

อาทติย์ ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
กระผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กะปาง จากวาระการ
ประชุมครั้งที่แล้ว กระผมก็ได้พูดในวาระของการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ก็ยังยืนยันคําเดิมอยู่นะครับว่า จริงๆ แล้วการกู้เป็นสิ่งที่ดี แต่ด้วยเงินกู้ที่มียอด
ค่อนข้างจะสูง ทีนี้พอมาคํานวณการจ่ายแต่ละปีทบต้นทบดอก คร่าวๆก็ไม่ต่ํากว่า 
ปีละ 3-4 ล้านบาท ผมเคยทํางานบริษัทก็จะมองไปที่กําไรขาดทุน  รายรับ
รายจ่าย ก็เลยอยากจะอิงนิดนึงนะครับว่าทางเทศบาลเรามีสถานะทางการเงิน 
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เป็นอย่างไร ถ้าเรามีภาระตรงนี้เข้ามา มันจะหนักหรือเปล่า และก็อยากให้มี
เอกสารแสดงในที่ประชุมเยอะกว่านี้หน่อยครับ อย่างท่านสาโรจน์บอกว่าเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราว่าที่ดินในเทศบาลตําบลกะปางของเราเป็นอะไรอยู่ 
เป็นโฉนด /นส.3 ก หรือท่านจะไปก่อสร้างที่ไหน ก็อยากให้มีหลักฐานเพ่ิมเติม
อีกนิดครับ และอยากให้มีเรทตารางคิดดอกเบี้ยของการผ่อนชําระในแต่ละปี 
สมาชิกจะได้คํานวณนะครับว่าจะเห็นด้วย จะรับในการพิจารณาขั้นต่อไป จริงๆ 
ก็เหมือนที่ทุกท่านบอก ทุกอย่างต้องเริ่มจากการพูดคุย หลายคนดีกว่าคนเดียว 
ทุกคนคิดทุกคนพูด ทุกอย่างจะกํากับให้ไปตามความจริง เหตุผล ครั้งนี้ผมขอพูด
เป็นครั้งที่ 2 นะครับว่าเหมือนเดิมนะครับ ก็คืออยากให้สร้างเทศบาลที่ราคา 10 
กว่าล้านก็ได้ หรือไม่ก็กู้สัก 20 ล้านก็ได้ไม่เป็นไร เพ่ือไม่ให้หนักแก่เทศบาลของ
เรา นําเรียนเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญท่านวันเพ็ญ
ครับ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ทีมบริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอถามอีกนิดนึงค่ะดิฉัน
อยากจะรู้แผนการชําระหนี้ เราจะชําระหนี้อย่างไรปีละเท่าไหร่ ส่งไปกี่ปี เพราะ
เรายังไม่ทราบรายละเอียดอยากขอทราบรายละเอียดขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวันเพ็ญ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านเลขาฯ
ครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1 ที่แนบมาแล้ว ก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2   
ชําระหนี้ไม่เกิน 10 ปี ถ้าเรากู้ 30 ล้าน ก็ตกประมาณ 4 - 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อไป ชําระ 10 ปี ก็เอา 30 ตั้งหารด้วย 10 ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการกู้เพ่ือสร้างอาคาร

เทศบาลนั้น จริงๆ แล้วเราได้คุยกันพอสมควร แต่ที่ไม่ได้หารือร่วมกันบางทีต้อง
เข้าใจฝ่ายบริหารด้วย เพราะให้ข้อมูลไปก็ให้ทุกคนไปศึกษา และก็มาพูดคุยใน
เวทีแห่งนี้ ในส่วนที่ยังไม่ได้นัดหมายมาพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจในการนอก
สภาฯ ตรงนี้ต้องขอโทษ จริงๆ ผมเองวันหนึ่งๆ แทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลย 
วันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องไปคุยเรื่องงานที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเราที่จะขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม ทุกส่วนต้องวิ่งต้องหา เรื่องการสร้างอาคารก็เช่นเดียวกัน
ท่านลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีหนี้ผูกพันแล้วปีนี้เค้าให้ของบประมาณโดยตรง ใน
งบประมาณโดยตรงท่านคงจะเข้าใจว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เราต้องทําถึง 2 เล่ม เล่มที่ 1 ก็ต้องใช้งบประมาณที่
เทศบาลตําบลกะปาง เล่มที่ 2 ต้องของบประมาณจากส่วนกลางแล้วไปนําเสนอ 
ผมต้องนําเสนอครับ เค้าต้องถามว่างบประมาณที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่ยอดเงิน
เท่าไหร่ แล้วมีหนี้ผูกพันหรือไม่อย่างไร ถ้ามีหนี้ผูกพันการบริหารจัดการไม่พอ   
ก็ที่อ่ืนเค้าเล็งเห็นแล้วครับว่าต้องอนุมัติให้ ที่เราของบประมาณไป เล่มที่ 2 ก็คือ
โครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านขอมา ที่เหลือจากงบรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 แล้ว 
ต้องตัดยอดทั้งหมดไปอยู่ในงบที่ 2 ที่ขอจากรัฐมนตรีโดยตรง ในการที่ขอ 
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งบประมาณจากรัฐมนตรีโดยตรง จากกรมฯ ต่างๆโดยตรง ผมต้องเข้าไปนําเสนอ
ต่อรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ต้องนําเสนอเองทั้งหมด ว่ามันเกี่ยวพัน 
เกี่ยวโยง ทําไมมันต้องของบประมาณกองกลาง ถ้าเราไม่มีหนี้ผูกพันและมี
งบประมาณอย่างเพียงพอในส่วนต่างเค้าก็ไม่ให้หรอกครับ เค้ายังไม่เห็น
ความสําคัญในการที่จะโอนงบประมาณให้จํานวนมาแล้วก็จบไป มันหลาย
ขั้นตอนที่บอกเรา และอยากสร้างความเข้าใจ เรื่องเม็ดเงินที่จะเข้ามาในช่องทาง
ในวันข้างหน้าไม่เหมือนเมื่อก่อน ในเมื่อก่อนถ้าตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2566 แล้ว งบประมาณของเทศบาลมีอยู่ 80 ล้าน ก็ต้องทําแค่ 80 ล้าน 
จะกู้จะยืมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อยู่ในเทศบัญญัติเล่มนั้น แต่ปัจจุบันเค้าให้เราทํา     
2 เล่ม เล่มที่ 1 ก็ใช้กับเทศบาลโดยผ่านสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ เพ่ืออนุมัติ 
เล่มที่ 2 เพื่อไปหางบประมาณจากส่วนกลางไปนําเสนอช่องทางในโครงการต่างๆ 
นั้น นี่คือความจริงว่าต้องเดินทางอย่างนั้นแล้วในปัจจุบัน จริงๆแล้วในโครงการ
เหล่านี้ เค้าให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราเองเม็ดเงินไม่พอ เราเองเตรียมพร้อมไม่ได้ 
แต่ปีนี้ได้พูดคุยกับท่านปลัดแล้ว ท่านปลัดก็ไปอบรมแล้ว ได้เข้าใจแล้วว่าต้องทํา
อย่างไร อันนี้คือเป็นช่องทางส่วนหนึ่ง เรากู้ยืมมา อีกส่วนหนึ่งก็ไปหาที่อ่ืนมาเป็น
ต้นทุนในการทดแทน และก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปอย่างแน่นอนในงบประมาณพัฒนา
ตําบลมั่นใจได้เลยครับ และในส่วนที่ขอโทษจริงๆ ในส่วนของที่จะปรึกษาหารือ 
ที่จะพบปะพูดคุย ผมได้พูดคุยกับคุณชอบหลายครั้ง แต่หาเวลาไม่ได้จริงๆ ผมเอง
ต้องเดินทางไปโน่นนี่สารพัด โดยมอบหมายให้ท่านทรงยศ กรุณา ซึ่งเป็นรอง
นายกเทศมนตรี ให้เข้ามาดําเนินการแทน แต่ผลสุดท้ายท่านปลัดก็ได้โทรไป   
ท่านรองฯ ก็ได้โทรไป ผมก็ทิ้งงานตรงโน่นและมาตรงนี้และก็ไม่ได้แต่งชุดเหมือน
ท่าน ก็ต้องขอโทษจริงๆ ไม่ทัน อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องดิ้นรนหางบประมาณ      
ก็หวังว่าแล้วแต่ท่านสมาชิกจะพิจารณา แล้วถ้ากลับไปย้อนว่าที่ อ่ืนเป็น        
อบต.อาคาร 2 ชั้น 3 ชั้น นั้นผมไปดูที่คลองเส เพ่ือนผมเป็นนายกฯ แล้วถามว่า
เทศบาลตําบลกะปางอยู่ไหน เค้ามาประชุมที่นี่เมื่อวาน ก็ยังถามว่าทําไมไม่ทํา 
อย่างโน่น อย่างนี้ ทั้งๆ ที่เขาเป็น อบต.ได้แค่ 8 ล้าน งบพัฒนาเค้ายังสร้าง
ใหญ่โต 6 กว่าล้าน ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่าน
สาโรจน์ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ กระผม
สาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ คือ สรุปจริงๆ ถ้าเรากู้    
31 ล้าน เราจะต้องส่งคืน 1 ปี ประมาณสัก 5 ล้าน ตามท่ีท่านปลัดบอก ผมลอง
คํานวณดูกับงบประมาณของเรา งบพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมาปีนี้ท่านนายกฯ 
พูดในที่ประชุมของหมู่บ้านต่างๆ ก็ประมาณสัก 7 แสน ซึ่งผมมองว่างบประมาณ
งบพัฒนา 7 แสน มันน้อยสําหรับเทศบาล เราเคยพูดว่าอย่างน้อยต้อง 1 ล้าน 
แต่เพ่ือนสมาชิกลองคิดดูครับ ถ้าในปีหน้างบประมาณเราเงินกู้แล้วงบประมาณ
เรามีอยู่เท่านั้น งบประมาณพัฒนาเราจะลดหรือไม่ ผมไม่แน่ใจครับ และที่สิ่งที่
ท่านฝ่ายบริหารพูดนักพูดหนาว่าขอโครงการของบประมาณจากภายนอก ผม
อยากถามครับที่ท่านบอกขอมา ได้บ้างแล้วหรือไม่ ผมจําได้ที่ได้แน่ๆจริงๆ ก็คือ
ขอเมื่อนั้นสมัยนายกฯ ทรงยศ ก็เส้นคูค่าย นั่นคือได้ แต่ครั้งนี้ผมก็ยอมรับว่า   
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ท่านนายกฯ เองก็ขยันขอ พยายามทําต่างๆนาๆ แต่การขอจริ งๆ การขอ
หน่วยงานภายนอกมันไม่ได้มาง่ายๆอย่างที่เราคิด เราต้องคํานึงถึงงบประมาณ
ของเราเป็นหลัก ปีนี้ถ้าเกิดเรากู้ไปเยอะ ผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการกู้ แต่ถ้ากู้ไป
เยอะแล้วเราต้องเอาเงินส่วนนี้ไปผ่อนชําระ แล้วเราจะเอาเงินใดมาพิจารณาครับ 
อาคารอย่างที่ท่าน สท. สมรส เข้าไปดูหลายอาคาร 15 ล้าน หรูๆ ดีๆ ก็มีอยู่มัน
จําเป็นหรือครับที่ต้อง 31 ล้าน ส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรครับ แต่ 31 ล้านผมว่ามัน
เยอะเกินไป ก็ฝากเพ่ือนสมาชิกช่วยพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านนายก
ฯ ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมว่าถ้าย้อนหลังไปดูอาคารที่
เค้าสร้างมาแล้ว 10 ปี ใช่ครับ 15 ล้าน 20 ล้าน ตอนนั้นเหล็กเส้นหนึ่งราคา
ไม่กี่บาท แต่ปัจจุบันเหล็กเส้นหนึ่งราคาเป็นพันแล้วครับนั่นส่วนหนึ่ง ส่วนที่ 2 
ในการที่เราเดินเรื่องในการที่จะสร้าง อาคารนั้น เรามีวิศกรมั้ย เรามีคนเซ็นต์
แบบให้มั้ย เซ็นต์รับรองให้มั้ย ใครเป็นคนเขียนแบบให้เราช่างเราไม่สามารถเขียน
ได้ครับ เลยขอทางการไฟฟ้าฯ วิศกรไฟฟ้าเซ็นต์มาเรียบร้อยแล้ว เราสร้างอย่าง
เดียวครับ แต่งบประมาณทั้งหมดต้องถึง 30 ล้านมั้ย อันนี้ต้องคิดประมาณการที่
จัดซื้อจัดจ้าง บางทีเราตั้งงบประมาณไว้ 30 ล้าน แต่พอทํา ปร.4/ปร.5 ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ลดลงก็เป็นได้ แล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งเราไปทําโรงรับจํานํา คิดว่า
ตอนเช้าคงได้พูดคุยกันแล้ว อาคารหลังเก่าจะทําเป็นโรงรับจํานํา เพ่ือให้ออกดอก
ออกผล เพ่ือให้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นมา และไปดําเนินถึงธนาคารตําบล ในการ
ปรับโครงสร้างนี้ให้ประชาชน ได้วางไว้หมดแล้วครับในทุกส่วนเหล่านี้  แล้วบอก
ไว้ตั้งแต่ต้นๆ แล้วครับ ปีนีเค้าให้ของบประมาณโดยตรง ถ้าเราไม่ขอไปก็อยู่แค่นี้
ครับ แต่ปีนี้ผมก็มั่นใจว่า ผมก็พูดกับท่านปลัดแล้วว่าให้ท่านปลัดต้องให้รีบ
ดําเนินการข้อมูลให้เสร็จสิ้น และก็ต้องไปของบประมาณส่วนกลาง ผมจะไป  
ท่านปลัดและรองนายกฯ ทรงยศ ไปนําเสนอที่ส่วนกลางอย่างแน่นอน แล้วก็เทศ
บัญญัติปีนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ ก็ต้องรีบทําให้แล้วเสร็จ ว่าคิดประมาณ
ยอดเงินเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่บอกว่าหมู่บ้านละ 7 แสน อันนี้ผมพูดว่า 7 แสน แต่ถ้า
ขาดเล็กขาดน้อยขาด 2 แสน ที่จะให้โครงการมันตลอดลอดแนว อันนี้ก็เพ่ิมเติม
ไป แต่ถ้าผมบอกทางหมู่บ้าน 1 ล้านนี้ พวกเราก็ต้องเอา 1 ล้านอย่างแน่นอน 
แต่ถ้า 7 แสน แล้วก็ไป 1 ล้าน ไม่เป็นไร แล้วโครงการที่จะเกิดขึ้น โครงการ
แข่งขันฟุตบอล เยาวชน การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มแม่บ้าน          
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น อันนี้กิจกรรมอ่ืนด้วยไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวแล้วพัฒนา    
กะปางรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่ ทําโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่ มันต้องทําทุก
ส่วนเป็นองค์ประกอบกันในการดําเนินงาน และก็ส่วนหนึ่งส่วนใดสมมุติว่า        
2 หมู่บ้านเชื่อมกันและยังขาดอยู่สัก 4 แสน เราก็ต้องเพ่ิมเติมให้ตลอดลอดแนว 
อันนี้ตั้งใจที่จะวางไว้แล้ว ก็เลยต้องบอก 7 แสนไปก่อน ผมไม่ใจจืดใจดําหรอก
ครับ เรื่องนี้ในการดําเนินงานแต่ว่าการพัฒนาถ้าพูดอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้น 
แล้วถ้าพูดเสร็จไปทําให้มากกว่านั้นได้เลย แต่ถ้าพูดแล้วทําไม่ได้อย่างนั้น     
เพ่ือนสมาชิกก็ติงอีก ว่าอีก พูดแล้วทําไม่ได้อีก ก็เลยบอกว่ายอดเงินแค่นั้นก่อน 
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แล้ววจะขับเคลื่อนหรือต่อยอดอย่างไรเพิ่มเติมอย่างไรอันนี้ก็ดูไปแล้วกัน ขอบคุณ
ครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านสมรส
ครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ที่ผมไปบอกว่าผมไปรู้มาหลายๆอาคาร 
เพราะท่านบอกว่าอาคารนี้ที่การไฟฟ้าฯ มันดีที่สุดสําหรับท่าน ผมว่ายังไม่ดีที่สุด 
จะทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับ ในใจผมบอกว่ายังไม่ดีที่สุดอาคารที่ไฟฟ้าฯ 
ถูกกว่านั่นมีมั้ย ปรึกษาหารือกับสมาชิกได้บ้างมั้ย เพราะเทศบาลตําบลกะปางดัง 
ผมยังยืนยันสมัยผมเป็นสมาชิก อบต.ว่าท่านนายกฯ อภินันท์ ชนะภัย 1 – 3  
ติดอยู่ในผู้บริหารจัดการที่ดี ผมคิดอยู่ผมเถียงเลย วันนี้เถียงไม่ได้แล้ว ถ้าใครพูด
มาผมต้องหลบๆ ซ่อนๆ อยู่เหมือนกัน ไม่กล้าเถียง ผมไม่ยืนยันว่าสร้างได้ไม่ได้
แต่ผมอยากมีอาคาร ในความคิดผม ความคิดสมาชิกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ เค้าก็
อยากมีอยากได้ของดีๆ ผมมีนิดเดียวที่ติดใจอยู่ ยุคนี้โรคโควิดเป็นๆ หายๆ น้ํามัน
ดีเซล 36,37 เรื่องเงินกู้ท่านคิดให้ดี เมื่อปีที่ผ่านมาก็พูดกันแล้วมาจากตรงนี้ว่า
ตั้งโครงการต่างๆไว้ อ้างเรื่องโควิด วันนี้ก็โควิดสร้างอาคาร เพราะผมบอกแล้ว
เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานยังมีเยอะ เมื่อสักครู่ผมฟัง ผมไม่ได้คูณมาเพราะผมไม่รู้   
ที่ท่านบอกว่าประมาณ 5 ล้าน ส่งเงินกู้ ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ผมไม่รู้ เพราะผม
เป็นสมาชิกความรู้ร้อย แต่ผมศึกษา เสร็จแล้วงบปีบ้านผมไม่เท่าไหร่ ม.10      
แต่ ม.1 ม.2 ของเพ่ือนสมาชิกฯ ต้องการอีกเยอะแยะ ผมเห็นด้วยกับการสร้าง
อาคาร แต่ผมบอกแล้วว่าเอาน้อยกว่านี้ได้มั้ย อย่างเจาะจงที่อาคารไฟฟ้าฯ นี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส ครับ เชิญท่านสุรชัยครับ 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม

นายสุรชัย ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วาระเกี่ยวกับเงินกู้ 31 ล้าน
กว่า เกือบ 32 ล้าน ก็ต้องชื่นชมท่านนายกฯ ที่ขยันหางบประมาณไปส่วนกลาง
บ้าง ไปพบท่านรัฐมนตรีบ้างก็ต้องขอชื่นชมแต่ได้มาหรือไม่ได้มาก็ต้องดูกันต่อไป
แต่วันนี้วาระนี้ พวกเราพูดถึงเรื่องเงินกู้สร้างอาคาร 31 กว่าล้าน ก็เหมือนเพ่ือน
สมาชิกหลายๆท่านครั้งก่อนที่ได้ประชุมไปแล้ว เหมือนกันคืออยากให้ท่านนายกฯ
ได้พูดคุยนอกรอบ เรียกพวกผมมาปรึกษาหารือ ทําความเข้าใจนอกรอบ มานั่ง
กินกาแฟ แล้วพูดคุยทําความเข้าใจกันผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่ทราบ ผมเชื่อว่า
แค่ท่านนายกฯ สละเวลามาพบเพ่ือนสมาชิกสักชั่วโมงสองชั่วโมง หรือสักครึ่งวัน 
ผมถือว่าท่านให้ความสําคัญกับเพ่ือนสมาชิกแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเลย ผมก็คิดไป
ได้ว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเพ่ือน สท.และจริงๆแล้ว ถ้าจะให้
เปรียบเทียบพวกผม สท.ทั้งหมดเปรียบเสมือนเจ้าของบประมาณเพราะสุดท้าย
แล้วท่านต้องมาขอพวกผมให้อนุมัติ จากที่ท่านไปขอท่านรัฐมนตรี นี่ก็คือจุดยืน
ของผมเพ่ือนสมาชิกหลายๆท่านก็เหมือนกัน อยากให้ท่านนายกฯ สละเวลามา
พูดคุยหารือทําความเข้าใจนอกรอบก่อน ก่อนจะเข้ามาให้พิจารณากันในที่
ประชุมอย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรมากผมท่ีติดใจจริงๆ อย่างที่ครั้งกอ่นได้พูดคุยกันไป 
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แล้ว ได้อภิปรายกันไปแล้ว คืออยากให้ท่านปรึกษาหารือนอกรอบกันก่อน     
แล้วอ่ืนๆ ที่ตามมาก็ค่อยทําความเข้าใจกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านลั้น       
ชูนิรมย์ครับ 

นายลั้น ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน      
ผมนายลั้น ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 จากที่เพ่ือน  
สมาชิกฯ ได้พูดถึงเรื่องการกู้เงินของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล นั้นก็เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาของท้องถิ่น แต่ในส่วนต่างๆนี้จากที่ท่านสมาชิกท่านอภิปราย
ในภาพรวม การมีส่วนร่วม คือครั้งก่อนพอได้มีโอกาสเข้าที่ประชุมฯ แห่งนี้      
ในเรื่องของวาระนี้ ก็ถือว่าหลังจากนั้นเราก็ได้บอกว่าให้ไว้ในการประชุมฯคราว
หลัง ท่านนายกฯก็เลยได้ เข้าวาระนี้  แต่ในส่วนต่างๆ เหล่านี้ผมมองถึง
ความสําคัญ ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ อย่างที่ท่าน สท.เขต.1 
ได้อภิปรายว่าในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน การกู้เงินผมชอบอยู่แล้ว แต่ทํา
อย่างไรที่จะแก้ปัญหาให้พ่ีน้องในฐานะที่พวกเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กะปางลงพ้ืนที่แล้วจะไม่มีปัญหากับพวกเรา โดยเฉพาะวันนี้ ในเรื่องของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องถนนหนทาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่นอกบริบทที่มีความเจริญ
แล้ว มันมีปัญหาอยู่ เยอะถ้าหากนายกฯ มีวิธีคิดว่าวันนี้จะกู้มาทําเพ่ือทํา
สํานักงานเทศบาลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะทําเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานให้ พ่ีน้องใน
เขตพ้ืนที่ทั้งตําบลกะปางอีกครั้งหนึ่ง นั้นคือส่วนที่คิดว่าวันนี้เราจะแก้ปัญหาให้พ่ี
น้อง โดยเฉพาะพ่ีน้องที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องถนน หนทาง และแก้ปัญหาให้
สํานักงานเราเป็นที่เชิดหน้าชูตานะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะครั้งก่อนผมนํา
เรียนกับท่านประธานสภาฯว่า ผมเคยมีแนวคิดจะกู้งบประมาณตัวนี้เพ่ือที่จะ
ดําเนินการในเรื่องการทําโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับพ่ีน้องในพ้ืนที่ เพราะเรามองว่า
ในบริบทกะปางเรา บริบทที่สร้าง พ้ืนที่สร้าง ไม่เหมือนกับที่มีฐานะเป็นเทศบาล
คลองปาง เพราะเขามีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะสมบูรณ์
แล้ว เขาก็สร้างสํานักงานที่ขนาดใหญ่ได้ นําเรียนกับท่านประธานสภา เผื่อวันนี้
ครับว่าวาระนี้ไม่ผ่าน เผื่อท่านนายกฯคิดว่า ถ้าเป็นวาระหลัง ผมคิดว่าน่าจะไม่
ผ่าน แต่อยากนําเรียนกับท่านนายกฯ ในที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าเรามีโอกาสที่จะ
ดําเนินการอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุย ได้ปรึกษาหารือแล้วถ้าหากว่าเราจะสร้างในเรื่อง
อาคารสถานที่ ไปพร้อมๆกันกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่านนายกฯ ก็คิดว่าในส่วน
หนึ่งจะสร้างเป็นโรงรับจํานําอีกด้วยในเรื่องของโครงการนี้แต่จริงๆผมนําเรียน
ด้วยความเคารพนะครับว่าในบางส่วนที่พวกเราเดือดร้อนอยู่  โดยเฉพาะวันนี้
หลายๆ พ้ืนที่ที่ได้ลงทําประชาคมเรามองเห็นถึงความเดือนร้อนตรงนั้น หมู่บ้าน
นั้นต้องการถนนหนทาง แต่ในส่วนต่างๆ เหล่านี้ผมเชื่อถ้าหากเรากู้มาในครั้ งนี้ 
ถ้าเรามีการทําโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยพร้อมงบประมาณที่เราจะพัฒนาในโอกาส
ต่อไปมันก็น้อยลงถ้าหาก เราดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปด้วยมันจะดี   
งบในการพัฒนามันจะเป็นองค์กรที่ครบวงจร ก็นําเรียนกับท่านประธานสภาไว้   
ณ โอกาสนี้ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่าน
นายกฯ ครับ 
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นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในเมื่อข้อเสนอคุณ
สุรชัย บอกว่าต้องหารือสักหนึ่งชั่วโมงก็คิดว่าผมก็ยินดีที่จะหารือตรงนี้เลยครับ
ขอให้พักก่อนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัยก่อนครับ 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    

ผมนายสุรชัย ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมพูดเมื่อสักครู่ คือผม
เปรียบเปรยยกตัวอย่างคือที่ผ่านมาแล้ว ถ้าท่านเรียกพวกผมมา โทรมา ผมเชื่อว่า
ทุกคนมาหมดจะเป็น 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง หรือทั้งวันผมพร้อมพบ พร้อมพูดคุยกับ
นายกฯ นะครับคือผมพูดที่ผ่านมาแล้วต่อไปถ้าท่านนายกฯจะทําแล้วค่อยว่ากัน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ก่อนครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ ตอนนี้

ยังอยู่ในวาระเงินกู ้ผมทวงถามที่ สท.ท่านอื่นๆถาม เรื่อง หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง รู้สึกว่ายังไม่มีคําตอบ กลัวว่าจะ
ลืมในขั้นตอนการพิจารณามาถึงเวลานี้ไม่ใช่วันที่เราจะมาปรึกษาหารือกันครับ 
วันนี้เรายังมีวาระการประชุมต่างๆอีกมากมาย หารือวันนี้ไม่ทัน เอาอย่างนี้ครับ
ผมเห็นด้วยอย่างท่ีท่าน สท.ลั้น บอก เห็นด้วยการปรึกษาหารือกันครั้งหลัง ครั้งนี้
สมมุตวิ่ามีการพิจารณาไปแล้วไม่ผ่าน ครั้งหลังก็ต้องยังต้องปรึกษาหารือกันอย่าง
ที่ สท.ลั้นว่ามันจะไปได้สวยครับ สมมุติว่าครั้งนี้มันไม่ผ่าน เมื่อไม่ผ่านเราเองก็
ต้องยอมรับกติกาด้วยว่าใครทําถูกทําผิด ใครควรไม่ควร ทั้งที่ผ่านมาพยายาม
เรียกร้องอย่าที่ท่านสุรชัยบอก แต่ก็ไม่มี เมื่อถึงเวลานี้เราได้ประชุมกันบ่ายสอง
แล้วถ้าเราไปหารืออีกหนึ่งชั่วโมงแล้ววาระต่างๆ ต้องประชุมกันถึงสองทุ่มหรือ
ครับ เรื่องนี้ผมขอไปตามวาระ ถ้าพิจารณาไม่ผ่านก็เข้ามาใหม่ได้แต่เรื่องนี้เราต้อง
รู้ที่ว่าผ่านไม่ผ่าน แต่อย่าลืมคําถามนะครับที่ผมถาม ที่  สท.ท่านอ่ืนถาม        
ตรงประเด็นเราจะได้เอาไปประกอบการพิจารณา เรื่องต่างๆ ต้องพร้อมด้วยครับ
ไม่ว่าจะเอาแต่ให้สภาฯ ผ่านอย่างเดียว แต่เรื่องหลักฐานที่ดินหลักฐานอ่ืนต่างๆ 
เราต้องส่งรายงานฯ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ  สงรักษ์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน      

เรื่องวาระเงินกู้ ให้เพ่ือนสมาชิกที่อยู่ในนี้ทุกคนทั้ง 12 ท่าน ที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเงินกู้ ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ลั้นนะครับ ว่าตอนนี้
โครงสร้างพ้ืนฐานยังอีกเยอะแยะ แต่เงินกู้อาจเอาไว้ก่อน ความพร้อมของ
โครงการไม่มี ถามว่าโครงการอยู่ไหนตอบด้วยนะครับ แบบแปลนโครงการ     
การใช้หนี้ปลัดได้ตอบไปแล้วว่าปีละประมาณ 5 ล้าน ความพร้อมของโครงการ 
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับที่ดินตรงไหน ทําตรงไหน ผมขอถามนะครับ
และเพ่ือนสมาชิกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยเรื่องนี้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้
ผ่านพวกเรายังเยอะแยะ ถนนหนทาง น้ํา ไฟ ขยายเขตไฟฟ้า เราต้องเอาให้
ประชาชนอยู่ดีเสียก่อน ก่อนที่เราจะได้มานั่งห้องแอร์ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรสครับ 
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นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ผมไม่สนใจจะหารือ หรือไม่หารือ 
เหตุผลของผมๆ มีของผม อยู่ในวาระที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ ผมเห็นด้วยเพราะ
เหตุผลของผมในการสร้างอาคาร ผมไม่สนใจว่าใครจะสร้างไม่สร้างใครจะ
ปรึกษาหารือกับใคร แต่โดยส่วนตัวผมไม่เหมาะในตอนนี้ เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังมีอีกเยอะ ถ้า 30 ล้านไปได้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดูแล้วมันคุ้มค่า ฝ่าย
ผู้บริหารก็โอเค ไม่ใช่มาสร้างอาคารแล้วพวกเรามานั่งกันสบาย แต่ชาวบ้านยัง
เดือดร้อนอยู่ ถ้าเราสมัครสมานสามัคคีเราจะเดินไปได้ไกลกว่านี้  เรื่องปรึกษาไม่
ปรึกษา ผมนั่งฟังอยู่สําหรับส่วนตัวผมไม่ปรึกษาก็ได้เพราะท่านทํางานของท่าน 
เรื่องปรึกษาหรือไม่ปรึกษา ถ้าทีมงานบอกว่าโอเคมันก็โอเคในสิ่งที่ท่านยิน ดี 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ  
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จริงๆแล้วเรื่องที่ดิน 

ขณะนี้ดําเนินการไปไกลมากแล้ว รอแต่สอบแนวเขตเรื่องที่ดินแปลงนี้มีใครโกง
แน่นอนครับ เพราะมันมีรั้วกั้นอยู่รอบทิศแล้ว รั้วที่ติดโรงพักก็มีอาณาเขตที่
ชัดเจนแล้วแล้ว ฝั่งนี้ติดกับนางลําไย ฝั่งโน่นก็ติดพ่ีโรจน์พ่ีละมัย สอบแนวเขต
เรียบร้อยแล้วฝั่งหนึ่งติดถนนผมคิดว่าคงจะไม่มีที่ดินไหนหรือใครจะรุกล้ํามาได้
นั้นส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ผมคิดว่าที่ดินคงจะออกโฉนดให้เราหรือเป็น น.ส.ล.ในการ
ที่ใช้ร่วมกันต่างๆ ขณะนี้ได้ดําเนินการ ที่ขออนุมัติอย่างนี้ วันนี้เพ่ือให้สภาฯ     
ให้ความเห็นชอบ เราก็ดําเนินเคียงคู่กันไปได้เสร็จพร้อมกัน และได้นําเสนอใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ได้พร้อมกันไป เพราะถ้าไม่ทําพร้อม
กันหรือควบคู่กัน จําไว้เลยว่าปี 67,68 ก่อนที่จะได้กู้ ถ้าในปี 68 อย่าไปกู้เลย
ครับมันไม่เสร็จกว่าจะยื่นเรื่องให้สันนิบาตช่วยเซ็นต์อะไรต่างๆหลายเรื่องหลาย
ขั้นตอน ไม่ใช่ว่าเรากู้เลยแล้วได้ไม่ใช่ เราต้องวิ่ง ต้องเซ็นต์อีกหลายขั้นตอนเยอะ
มากกว่าที่จะได้เข้าสู่ลู่ในการขอกู้งบประมาณรายจ่าย ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพ่ือน
สมาชิกไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพอปีหน้าก็จะไม่ทําแล้ว ไม่สามารถเดินเครื่อง
ได้แล้ว ก็ทิ้งไว้อย่างนั้น ตรงนี้ก็แล้วแต่สมาชิก ตัดสินใจเอาเองว่าจะสร้างหรือไม่
สร้างผมเพียงแต่เป็นสะพาน และหน้าตาของตําบลกะปาง อย่าให้เค้าว่าตําบล  
กะปางอยู่กันอย่างไร ที่อ่ืนเค้ามีอาคารโอ่งโถง เค้ามาเยี่ยมกะปางเป็นอย่างไร
ท่านคิดเอาเองที่ผมดิ้นรนอย่างนี้ ไม่ได้ทําเพ่ือใครแต่เพ่ือหน้าตาของคนทุกคนใน
พ้ืนที่ตําบลกะปาง ถามว่าผมเหนื่อยมั้ย เหนื่อยครับ เหนื่อยมากด้วย ที่ต้องวิ่ง
ต้องไปเจอคนนั้น ต้องไปหาคนนี้ เมื่อวานต้องไปหาสันนิบาตเพ่ือให้สันนิบาตได้
รับรอง และต้องใช้สภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้อนุมัติ หรือไม่อนุมัติผมก็ไม่ได้เสียใจ 
เพราะอาคารนี้ไม่ได้เป็นของผม แต่ผมบอกสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ถ้าเรา
ไม่กู้ก็ไม่เป็นไร เราสมทบไปปีหนึ่งล้านหรือล้านกว่าตามยอดเงินก็สมทบไปเรื่อย
เป็นเทศบาลมาเท่าไหร่แล้วขณะนี้เราสมทบทุกปี เข้าไปอยู่กองทุนฯ ทุกปีๆเราไม่
เคยนํามาใช้เลยที่อ่ืนเค้าเอาไปใช้ตลอด เช่น เทศบาลตําบลนาสาร กู้ไป 80 ล้าน 
ไปพัฒนา ไปสร้างอาคาร สร้างโรงเรียน ท่านไปดูครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร แล้วคนศรัทธาองค์กรอย่างไร ไมได้ศรัทธาตัวผมนะครับ ศรัทธาตัวเพ่ือน
สมาชิกด้วยว่ารุ่นนี้เก่งสร้างโน่นนี่ ได้เห็นได้ชัด ก็แล้วแต่ที่ท่านพิจารณาแต่วันนี้ 
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จะเลื่อนหรือไม่ ไม่เลื่อนแล้วครับ ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ท่าน     
ท่านพิจารณาเอาเอง แล้วในส่วนแบบ ปร.4/ปร.5 ก็ได้ส่งให้สภาฯพิจารณาไป
แล้วครั้งที่ผ่านมา ถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร ถือว่าเรื่องนี้จบไป ปลัดก็ไม่ต้อง
นําเข้ามาอีกแล้ว เพราะเวลาที่จะเดินเครื่องเดินเป็นปีพอปีสุดท้ายไปวิ่งเรื่องนี้อยู่
ก็ไม่เหมาะที่จะไปทําเรื่องนี้แล้ว ปีนี้เข้าปีที่ 2 แล้วพอปีที่ 3 ผมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแล้ว พอปีที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเต็มตัว ผมขอพูดนิดนึงครับว่า
ขณะนี้เราของบประมาณจากกรมฯ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมวัน
ก่อนมาที่นี่แล้ว แล้วพาไปดูถนนที่จะเชื่อมต่อระหว่างน้ําตกมากะปาง ได้คุยกัน
เรียบร้อยแล้วตอนนี้สํารวจเสร็จแล้วเพ่ือทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน   
กะปางมีกลุ่มอาชีพ น้ําตกมีที่เที่ยวที่อาบน้ําพักผ่อน อันนี้ก็วางแผนตลอดอยู่แล้ว   
ก็เลยแล้วแต่เพ่ือนสมาชิกฯ พิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ หลายๆท่านก็ได้อภิปราย ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบเรียบร้อย
แล้วนะครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ ผมถาม
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกฯ ฟังเรายังไม่มีหนังสือ
รับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินใช่มั้ยครับท่านประธานฯ ยังไม่มีเอกสารเหล่านี้นะครับ 
ความเข้าใจของผมๆถามสั้นๆไม่ได้พูดอะไรไปต่างๆนาๆ ถ้าไม่มีหลักฐาน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในการยื่นประกอบการกู้พวกเราจะพิจารณาอย่างไรครับ ไม่มี
หลักฐานที่ดินก็เปรียบเสมือนว่าเรากู้โดยไม่มีโฉนดที่ดินไปให้เค้า ผมถามสั้นๆ 
ครับท่านประธานฯ ผมไม่ได้พูดเรื่องพัฒนาต่างๆ ท่านว่าหลักฐานที่ดินมีแล้ว
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ 
นายกเทศมนตรี ผมตอบไปแล้วครับเมื่อสักครู่ว่า ขณะนี้เราดําเนินการอยู่สอบแนวเขตพร้อมที่จะ

ดําเนินการออกเป็นโฉนด ผมได้ตอบไปแล้วตรงนี้ผมยืนยันได้ ของเรามีรั้วกั้น
ทั้งหมดก็ไม่มีใครมาโกงเราได้ แต่ว่ากรรมสิทธิ์เท่านั้นเอง และสอบแนวเขตก็บอก
ได้ว่าฝั่งโน่นติดโรงพักฝั่งนี้ติดนางลําไยฝั่งโน่นติดอาจารย์ละมัย แล้วบอกว่าทํา
ควบคู่กันไปกับข้ึน นส.3 ฝั่งนี้ให้ เราก็ทําเรื่องกู้ที่จะของบประมาณจากสันนิบาต
ไป สองอย่างทําคู่กันไปไม่ใช่ว่าไปนั่งรอว่าเรื่องนี้ต้องเสร็จก่อน เรื่องนี้ต้องทําที
หลังอย่างนี้ตั้งใจได้เลยว่าปีนี้ก็ไม่ได้สร้าง ปีหน้าก็ไม่ได้สร้าง หมดสมัยนี้ก็ไม่ได้
สร้างครับ ท่านจะให้สร้างหรือไม่ก็อยู่ในมือของท่าน ผมไม่ได้ว่าให้ท่านต้องยกมือ
แล้วไม่ใช่แต่ผมบอกด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้าสร้างจะเป็นหน้าตาของตําบลกะปาง 
ส่วนที่ 1 เพราะเราส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีที่ 3 ปีที่ 4 ถ้าคนที่อ่ืนมาศึกษาดู
งาน แล้วดูความพร้อมของเราจะบริหารจัดการเป็นศูนย์ฯ ท่านคิดดูเอาเองว่าเป็น
อย่างไร ถ้าเพ่ือนมาศึกษาดูงานมันต้องครบตั้งแต่สํานักงาน ตั้งแต่การต้อนรับ 
ตั้งแต่ถนนหนทางแล้วผมบอกว่าถ้าการท่องเที่ยวเกิดขึ้นพ่ีน้องประชาชนได้ผล
ประโยชน์อย่างไร ผมพูดซํ้าให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งเราเป็นเทศบาล นําคนไปศึกษา
ดูงานที่ อ่ืน ผลสุดท้ายถามว่าไป ต้องพักผ่อนมั้ยต้องนอนที่โน่นมั้ย  เราต้อง
จ่ายเงินให้ค่าที่พัก ถ้าเราจัดการการท่องเที่ยวเองพัฒนากลุ่มอาชีพเอง เชื่อมโยง
ระหว่าง 4 ตําบลร่วมกันเราจะให้มาที่พักของเทศบาลตําบลกะปางเป็นโฮมสเตย์ 
ในเมื่อเป็นโฮมสเตย์แล้ว คนมาศึกษาดูงานต้องนอนพักในพ้ืนที่ตําบลกะปาง 
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ประธานสภาฯ ผมขออนุญาตทําความเข้าใจกับท่านนายกฯ ผมเกรงว่าอีกสักครู่จะมีการประท้วง 

ในประเด็นที่นายกฯพูด เป็นประเด็นที่ซ้ําแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ตรงกับที่เพ่ือน
สมาชิกนําเสนอ ผมคาดการณ์ไปเองนะครับ แต่ถ้าท่านยังยืนยังที่จะพูดต่อไป
เหมือนเดิม ผมก็ไม่ว่า เพราะเค้าน่าจะประท้วงผมจะให้ไม่ต้องมีการวินิจฉัย 
อยากนําเรียนกับท่านนายกฯ อยากให้กระชับและอย่าให้ประเด็นซ้ํา พยายาม
ตอบให้ตรงประเด็นที่เค้าถามว่าหนังสือกรรมสิทธิ์มีหรือไม่ จริงๆถ้าพูดยาว
ออกไปผมก็ถามได้ที่พูดเรื่องเทศบัญญัติฯ การมีส่วนร่วมต่างๆ แต่ประเด็นมันจะ
ซ้ํา ผมเกรงจะมีการประท้วง นําเรียนท่านนายกฯครับ เชิญท่านพูดต่อ 

นายกเทศมนตรี ผมพูดเพ่ือให้เห็นภาพว่าทําไมต้องสร้างอาคาร มีความเชื่อมโยงอย่างไร         
มันก่อให้เกิดอย่างไร เกิดความเชื่อมั่นอย่างไร ทําให้คนในชุมชนได้เงินอย่างไร 
เมื่อประธานพูดว่าอาจมีการประท้วงก็แล้วแต่ครับ แต่ผมบอกท่านประธานว่าสิ่ง
ที่ผมพูดนั้นเป็นไปได้ และพ่ีน้องประชาชนจะมีผลประโยชน์ในวันข้างหน้า 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่พยายามให้กระชับชัดเจนนะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใด
จะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ ผมถาม
นิดเดียวครับท่านประธานฯ ผมถามว่าหนังสือรับรองเอกสารที่ดินมีแล้วหรือไม่ 
ไม่ต้องบอกว่าอะไรต่างๆ ตอบว่ามีหรือไม่มีก็แค่นั้น ผมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องตอบ
แล้วครับ ผมพูดแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับ ผมถามแค่นี้เองมีหรือไม่มี ถ้าบอกว่า
ไม่มีกําลังดําเนินการผมก็เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีแล้ว    
ผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา วาระ 4.2 ขออนุมัติ       
กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลกะปาง ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 2 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ 7 เสียง 
 งดออกเสียง 3 เสียง  

(1) นายลั้น  ชูนิรมย์ 
(2) นางอารีย์  คุระเอียด 
(3) นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 4.3 การท าการก่อสร้างระบบระบายน้ า
หลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม พื้นที่ชุมชนทุ่งสงพร้อมส่งมอบพื้นที่และรับ
โอนทรัพย์สิน 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในวาระนี้

ก็ทางเทศบาลตําบลกะปางได้รับหนังสือจากทางอําเภอทุ่งสงให้นําเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาฯ เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากอําเภอทุ่งสงได้ทําการศึกษาระบบ
ระบายน้ํารวมของอําเภอทุ่งสง มีโครงการว่าจะขุดคลองบายพาสน้ําจากเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงตลอดยาวไปถึงเขตอําเภอรัษฎา โดยใช้ถนนหรือที่ของการ
รถไฟ และจะมีถนนขึ้นมา 1 สายก็จะเห็นว่าหนังสือตรงนี้ก็จะเป็น 2 เรื่อง เรื่อง 
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ที่ 1 คือให้เรายินยอมการก่อสร้างในพ้ืนที่ เรื่องที่ 2 เราต้องรับมอบถนนเมื่อ
โครงการนี้เสร็จสิ้นก็เป็นโครงการที่กรมโยธาธิการจะดําเนินการเอง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็น 4.3 บ้างครับ เชิญท่านสมรส
ครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ด้วยตัวกระผมอยู่ในหมู่ที่ 10 ในเมื่อ
ทางอําเภอทุ่งสง ได้ทําหนังสือมายังเทศบาลตําบลกะปาง โดยให้น้ําผ่านที่วัง
มายังตําบลกะปาง ทีนี้ หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านที่เลยมาจากตําบลที่วัง ถ้าถามว่า
เรื่องน้ําหมู่ที่ 10 นั้น เต็มที่อยู่แล้วครับ ทางอําเภอทุ่งสงก็มีเอกสารแค่นี้ ท่าน
ปลัดพูดว่าจะมีถนน 1 สาย ถนนอยู่ตรงไหน ยืนยันให้ผมหน่อย วันก่อนถนนที่
ทุ่งค้อน้ําท่วมอย่างไม่เคยมี แถวหน้าสวน ในปัจจุบันนี้ก็ท่วมเต็มไปหมด ทีนี้
เอกสารมาอย่างนี้ บอกว่าลดน้ํามาจากเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ผ่านมาทิ้งที่เทศบาล
ตําบลกะปาง หมู่ที่ 10 มีฝายน้ําล้นอยู่ที่หนึ่ง ผมปรึกษาหารือกับผู้บริหารท่าน
นายกฯ ทําลายไม่ได้เป็นของกรมทรัพยากรน้ํา ถ้าทําลายแล้ว ฤดูแล้งนําประปา
จะขาด ตัวผมคิดถ้าน้ํามาจากอําเภอทุ่งสง มันเอ่อล้นหมู่ 6 หมู่ 4 มีวิธีการ
อย่างไร รายละเอียดมีเท่านี้ ถ้าเค้าบอกว่าให้ไปลงคลองหอม แบ่งไปคลองใหม่ 
ลงคลองท่าหลวง ผมได้เห็นภาพ ให้มาคลองโสมระยะทางกว้าง 5 เมตร 10 
เมตร ที่ขุดใหม่อีก แต่เอกสารมาแค่นี้ ผมในฐานะสมาชิกฯ เขตที่ 1 ผมตอบให้
ประชาชนได้อย่างไรเวลาน้ําท่วมบ้านเขา ถ้ามีรายละเอียดขุดไปลงคลองท่าหลวง
กว้างเท่าใด ระยะทางเท่าใด คลองหอม คลองใหม่ คลองพูน แต่นี่ขุดอย่างเดียว 
ไม่มีรายละเอียดสักนิดเดียว แล้วบอกว่ามีถนน 1 สาย ผมเข้าใจว่าท่านไปเห็น
แถวๆที่วัง แถวๆทุ่งสง มีถนนเลียบคลอง ถนนสองเส้นที่บอกว่าระบายน้ํามาจาก
ทุ่งสง วันนี้ท่านไปดูที่คลองหอมเวลาฝนตกนั้น ท่วมเต็มไปหมดเพราะน้ํามาจาก 
ที่วัง บํารุงทุกข์คนกะปางแต่บํารุงสุขคนทุ่งสง แต่เอกสารมีรายละเอียดแค่นี้ แล้ว
บอกว่ามีถนน 1 สาย แล้วอยู่ตรงไหน ว่ากันด้วยความจริง ผมว่าถนน 1 สาย นั้น
มีได้  ขุดแล้วทําถนนเป็นถนนลาดยางหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไป แต่ต้องมี
รายละเอียด ปัจจุบันก็ท่วมใหญ่อยู่แล้ว เขื่อนน้ําล้น หมู่ที่ 10 ทําอย่างไรให้แก้ไข
ได้ สร้างมา 30 -40 ปีแล้ว ครั้งก่อนมีผลประโยชน์จริงเพราะมีนาตลอด ผม
ปรึกษานายกฯ ท่านบอกว่าทําลายไม่ได้ ผมบอกว่าทําได้ในเมื่อประชาชน
เดือดร้อน เขาไม่ต้องการ หากทําไม่ได้ก็ประสานหารือไปยังอําเภอ,จังหวัด หาก
น้ําจากอําเภอทุ่งสงมาก็บรรเทาได้สักนิด ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเอกสารที่ส่งมา 
แต่ถ้ามีรายละเอียดมากกว่านี้ จะมีถนน หรือตําบลกะปางได้รับผลประโยชน์
อย่างไร ตอนนี้หมู่ 6 หมู่ 4 ฝนตกสักนิดก็ท่วม หมู่ที่ 10 ก็ท่วมกับเขื่อนนี้       
4 – 5 ครัวเรือน ผมยอมรับว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้การนําของท่านทรงชัย 
เขาบริหารจัดการเรื่องน้ําได้ผล เขามีความรู้  มีการปรึกษาหารือกัน มาถึงที่วังน้ํา
ผ่าน ท่านนายกฯไม่ต้องไป ท่านที่ปรึกษาไปเองเพราะเค้ามีความสามารถ เวลา  
ที่วังพัฒนาเมคโค 10 กว่าตัว รถบรรทุกเกือบร้อย ขุดลอกคูคลองไม่ต้องใช้
งบประมาณ จ่ายแต่ค่าน้ํามัน เค้าแก้ปัญหาเรื่องน้ํา กะปางเราแก้ตรงไหน ผมไม่
ค่อยเห็นด้วยถ้ามีเอกสารแค่นี้ ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนได้คิดว่าดีหรือไม่ดี  
ถ้าถามว่าเห็นด้วยมั้ยผมเห็นด้วยถ้าเขามีการบริหารจัดการอย่างดี มีแผนผังขุดไป 
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คลองใหม่ ขุดไปคลองโสม ขุดคลองพูน ไปลงคลองปาง ไปอย่างไร ทําอย่างไร 
พวกเราสมาชิกเทศบาลตําบลกะปางเราต้องเห็นพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก แต่ถ้า
ขุดคลองใหญ่ผ่านไปลงรัษฎา กว้าง 20 เมตร 80 เมตร ไม่ปล่อยลงบ้านผม     
ไม่ปล่อยลง ม.10 ถ้ามีเอกสารมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็ดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสนิทครับ 
นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนาย

สนิท จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปางเขต 2 เรื่องน้ําทุ่งสงเคยเข้า
มาแล้วครั้งหนึ่ง สมมุติว่าเราได้ถนนอันนี้ยกตัวอย่าง จากที่วังไปคลองปาง สมมุติ
ว่ามีถนน ถ้าถนนอยู่ข้างบ้าน คลองอยู่ข้างบน แต่ยกขึ้นมาสูงข้างบนจะท่วมมั้ย
ครับ เวลาน้ําระบายไม่ทัน ถึงน้ําไปลงคลองปางจริง หมู่ที่ 3 ถึงแม้ไม่ได้รับน้ํา
จากอําเภอทุ่งสง ก็ยังท่วมอยู่ 2 – 3 วัน ถ้าเราเอาน้ําทุ่งสงมาลงกะปาง สมมุติ
ถนนจะกว้างเท่าใดผมก็ไม่เอาหรอกครับ เอาน้ําเสียมาลงกะปาง ถ้าเอาน้ําประปา
มาให้ผมยินดี แต่ถ้าเอาน้ําเสียกี่สมัยผมก็ไม่ยกมือให้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สท.สนิท ที่ให้แนวคิด เชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงตามประเด็นที่เข้าใจ การแก้ไขปัญหาน้ําในระบบปัจจุบันเขาแก้ไขทั้ง

ระบบ เคยมีการศึกษาจากกองทุนทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เป็นกองทุนฯที่ศึกษาทั้ง
ระบบแล้ว ก็เลยเข้าใจว่าการแก้ปัญหาน้ําของเมืองทุ่งสง คําว่าเมืองในที่นี่คือ
ทั้งหมดทุกจุด กองทุนทรัพยากรน้ําแห่งชาติ คงจะมีแผนแม่บทอยู่แล้ว เรานํามา
ตรงนี้ก็เพ่ือบอกว่าไม่ใช่โครงการของอําเภอทุ่งสง อาจเป็นโครงการของประเทศก็
ได้ ส่วนเราจะพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็เป็นเรื่องของสภาฯ ครับ เพราะ
ผมเองก็พยายามหารายละเอียดเพ่ิมเติม แต่ว่าในขบวนการแก้ไขปัญหาน้ําของ
อําเภอทุ่งสง มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ไม่ต่ํากว่า 5 ปีมาแล้ว จึงได้เกิดโครงการ
ตรงนี้ขึ้นมาตลอด บางครั้งผมเองก็ไม่ได้เข้าไปร่วมกับเค้า แต่ทุกครั้งในการศึกษา
เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ํา มีการศึกษาจากระดับประเทศไม่ต่ํากว่า 5 ปีมาแล้วจึง
จะเกิดโครงนี้ ผมคิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ของเราก็ต้องยืนยันตามที่เราว่า ให้หรือ
ไม่ให้ก็แล้วแต่สภาฯ เราแค่ส่งมติฯ อย่างอ่ืนเขาก็คงว่ากันไปเอง  ถ้าเป็นใน
ระดับชาติอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาที่จะดําเนินการ  

ประธานสภาฯ เชิญท่าน นายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพูดนิดเดียวนะครับว่า

สมมุติว่าลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเราไม่ให้เค้าขุดนะ วันข้างหน้าที่ บ.ตราตุ๊กแกที่
เค้าทําปูนอยู่ ส่วนที่ 2 คือ สวนปาล์มถ้าเขาถมทั้งหมดมาถึงรั้วของปูนที่เค้าทําที่
ทุ่งทอง หมู่ 6 เป็นอะไรที่เกิดขึ้นฟังนะครับ แล้วดินตรงนั้นอย่าไปเรียกร้องว่า
ต้องมีคลอง ต้องมีอะไรไม่มีนะครับถ้าเขาถมเค้าสามารถถมได้แล้วอีกไม่นานเค้า
จะถมนะครับ ถ้าเราไม่ให้ขุดตรงนั้นหมู่ที่ 6 จะอยู่อย่างไร หมู่ที่ 6 ไม่มีที่อยู่น้ํา
จะท่วมเต็มพ้ืนที่นั้นส่วนหนึ่ง ส่วนที่ 2 ในการขุดนี้ขุดจากคลองใหน เค้าจําเป็น
มั้ยที่ต้องกะปาง ไม่จําเป็นครับ เค้าลงในคลองใหนก็ยังได้เลย ลงในคลองใหม่และ
ไปสร้างสะพานใหม่ที่บ้านนายนับ 30 เมตร แล้วคลองใหม่ก็ลอกใหม่ให้กว้างขึ้น 
แล้วพอกว้างขึ้นน้ําจะไปตกที่คลองใหญ่บ้านเรา ขณะนี้คลองใหญ่ตื้ นเขิน
หมดแล้ว พอมีน้ํามาน้ําไหลไม่ทันทุกหมู่จะจมหมด หมู่ 3 ก็จมมิดอยู่ใต้น้ํา
แน่นอน ถ้าให้เค้าขุดจากที่โน่นและคลองใหม่ก็ขุดแล้วน้ําบายพาสลงไปตรัง  
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ไม่ ใช่ว่ าขุดทิ้ งลงกะปางไม่ ใช่  เค้าขุดไปรัษฎาตลอดแนวของถนนรถไฟ          
เป็นเส้นทางที่ปลัดพูดถึงว่ามีถนนคู่ ที่ อ่ืนเค้าทํามาตลอดเค้ายินยอม เทศบาล   
ทําโครงการนี้พ่วงกันและก็ทําถนนให้ประชาชนได้ใช้ ถ้าของเราขณะนี้ที่เรา     
จะผลักจากหนองบ่อรั้ว มาออกที่โรงพักเก่าในครั้งหน้า ถ้าไม่มีถนนเลียบเราก็ไม่
สามารถวิ่งไปไหนได้ ข้ามถนนรถไฟตรงนี้เค้าก็ไม่ให้แล้ว เราต้องทําเลียบทางไป
ตลอด ถ้าเค้าทําคูส่งคลอง ส่งน้ําไปแล้วมีถนนให้เราสัก 1 สาย แล้วไปรัษฎาผม
คิดว่าเราน้ําจะไม่ท่วม สาเหตุที่ไม่ท่วมฝนตกน้ําก็ไหลผ่านไปหมด ไม่มีอะไรที่จะ
กักน้ําเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอน แต่ปัจจุบันนี้มีสิ่งกีดขวางมาก ถ้าเราไม่ให้ขุดแล้วเค้า
มาขุดคลองใหม่จะมีผลกระทบอย่างมหาศาล ตรงนี้พิจารณาเอาเองครับผมให้
ข้อมูลอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ        

ผมสาโรจน์  ใจกระจ่าง ประเด็นขุดคลอง ประเด็นแรกที่ผมจะถาม ขุดจาก
ตรงไหนไปถึงส่วนไหนของตําบลกะปาง กว้าง ยาว เท่าไหร่ ตรงนี้ฝากท่าน
ประธานช่วยเน้นย้ําให้ตรงประเด็น ต่อไปก็เป็นการอภิปรายการแสดงความ
คิดเห็นจะไม่เหมือนกันครับ ผมเป็นคนตําบลกะปางผมไม่ได้คิดแก้ปัญหา
ระดับประเทศชาติ ระดับน้ําประเทศชาติ ระดับอําเภอทุ่งสง ผมไม่ได้คิด         
ผมคิดแค่ว่าทําอย่างไร อย่าให้พ้ืนที่ตําบลกะปางของเราน้ําท่วม น้ําเยอะ ผมเคย
เห็นบทเรียนของตําบลที่วัง ผมมีเพ่ือนอยู่แถวหลังสถานีที่วังตลาดวังแก้ว น้ําท่วม
มิดหลังคาครับ เค้าบอกว่าน่าจะเป็นจากการขุดคลอง น้ํามาจากทุ่งสง ที่นี้มาของ
กะปางสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 10 คลองทุ่งค้อ น้ํามาจากหมู่ 4 หมู่ 6     
หมู่ 8 จะลงไปตรงนั้น หากมีน้ําจากทุ่งสงมาอีกไปรวมกันตรงนั้น ผมคิดแบบนั้น
ไม่ได้มี พ้ืนฐานอะไร แต่ทีนี้ถ้าขุดตลอดเหมือนที่ท่านนายกฯบอกว่า ขุดไป
ถึงรัษฎา ทีนี้เอาของเราแค่คลองปาง ทีนี้น้ําจากคลองตูก คลองอะไรจะลงไปอีก
ครับ ผมไม่แน่ใจว่าลงแล้วจะไปลงไหน แล้วถ้าเกิดไหลแล้วลงไปที่ทุ่งค้อ เป็น
ความคิดของผมพ้ืนๆ ผมไม่อยากให้ชาวบ้านตําบลกะปางเดือดร้อน ผมแค่คิดว่า
ทําอย่างไรอย่าให้น้ําเป็นศูนย์รวมของตําบลกะปาง อย่าให้ตําบลกะปางน้ําท่วมไป
อีกที่มีอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วในแต่ละปี แล้วแต่ความคิดของใคร ผมมองแค่ตําบล
กะปางผมเป็นสมาชิกฯ ผมรักษาผลประโยชน์ของตําบลกะปาง ถ้าท่านคิดว่าดีก็
สนับสนุนแต่ผมคิดว่าไม่ดี ไม่รู้คิดถูกหรือผิดเพราะผมไม่ได้เป็นวิศวกร ที่คํานวณ
ได้ถูกต้อง โดยส่วนตัวผม ผมไม่เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ ครับ 
นายลั้น ชูนิรมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก ผมนายลั้น     ชู

นิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 จากเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่อง
น้ําทั้งระบบ ก็เรื่องนี้อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้พูดถึงก็ใช้เวลาประมาณ  4 – 5 ปีที่
ผ่านมา ผมเองได้มีโอกาสได้ไปทําหน้าที่เป็นรองผู้บริหารในครั้งนั้นได้มีโอกาส
ประชุมร่วม 4 -5 ครั้งและได้มีส่วนหนึ่งครับที่เราได้นําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขอ
อนุมัติต่อสภาฯ แห่งนี้ ก็ถือว่าครั้งนั้นก็ไม่ผ่าน แต่ในส่วนหนึ่งด้วยความรู้สึกจริงๆ 
การแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทุ่งสง ที่วัง จับมือกับกะปางและ
ชะมาย ที่จะดําเนินการเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ําทั้งระบบ จริงๆ วันนี้หน่วยงาน 
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ที่รับผิดชอบน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แจงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ      
ที่พวกเรายังไม่ได้สัมผัสตรงนั้น ในเรื่องของท่านนายกฯ คณะผู้บริหารอาจจะ
ทราบในบางส่วนแล้ว แต่ในส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองน่าจะมีส่วนที่นําแบบไม่ว่าจะเป็นถนน 
หรือคูน้ํา มาแนะนําให้เราในฐานะที่เป็นสมาชิกฯ ได้เข้าใจในเรื่องของการ
แก้ปัญหาน้ําทั้งระบบ ขณะนี้อําเภอทุ่งสงที่ผมฟังมาอาจจะจัดตั้งเป็นจังหวัด นั้น
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นท้องถิ่นที่สามารถสัมผัสและรู้ได้ตรงนั้น แต่ผม
นําเรียนด้วยความเคารพนะครับว่า ปัญหาการแก้ปัญหาน้ํา เราไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ถ้าหากเรามีงบประมาณผมก็ไม่ว่า เพ่ือช่วยภาพรวม
ท้องถิ่นทั้งหมดต้องจับมือกันเพ่ือแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องมาชี้แจ้งให้พวกเรา ต้องเอาแบบต่างๆมาให้สภาฯ เพื่อขออนุมัติและพิจารณา
กัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ เชิญท่านสมรส ครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง อย่างที่ท่านลั้นกล่าว ฟังแล้วเข้าใจง่าย 
ที่ผมบอกว่าผมก็ให้ผ่านแต่ว่าต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้  ที่ท่านอภิปรายเมื่อครู่
ไม่เสียเวลา ข้าราชการทํางานหลายๆ ท่านไม่ต้องเสียเวลามานั่งคุยปรึกษาหารือ 
หากจะเชิญใครมาพวกผมก็ยินดี อยากให้เอาเรื่องจริงมาพูดกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอาทิตย์ ครับ 
อาทิตย์ ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

กระผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็ดูเอกสารเค้าเขียนว่า
ภายใต้การกํากับดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ต้องมี
แบบแผนผังในการขุดลอก ตลอดถึงเส้นทางน้ําของทิศทางน้ําที่จะไป ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า
จะพิจารณาจุดนี้จุดเดียว ตรงนี้อาจจะเป็นความรู้ให้กับสมาชิกฯ ชาวบ้าน ตลอด
ถึงเยาวชน เพราะเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องในระดับประเทศ วันนี้อย่างที่ท่านสมาชิก
บอกว่าเอกสารที่เราจะดูน้อยไปนิด จริงๆ แล้วถ้าให้ศึกษาดีกว่านี้ วันนี้ผมอาจจะ
พิจารณายกมือให้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สท.อาทิตย์ ครับ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล อยากจะพูดให้หมดนะครับครั้งที่แล้วก็มีนําเข้ามานะครับเป็นของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง แต่ตอนนั้นขอมาแค่โรงงานเวเบอร์ ครั้งนั้นก็ไม่ผ่าน แต่ครั้งนี้ได้ข่าวมาว่า
ขุดตลอด แต่ก็มีหนังสือขอมาก่อน ก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นในขั้นตอนที่ขอ
ไปออกแบบหรือเปล่า ผมก็พยายามติดต่อกลับไปแต่ก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ คุยกับ
ท่านปลัดอาวุโสท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่ในจุดนี้ น่าจะอยู่กับ
เทศบาลเมืองเป็นแม่หลัก ก็สอบถามไปยังเทศบาลเมืองเขายืนยันว่าจะทําตลอด
แค่นั้น ให้เอาเข้าไปก่อน ผมก็เลยเอาเข้ามาก่อน ส่วนจะได้หรือไม่ได้ผมก็บอก
โดยตรงว่าผมก็มั่นใจนะครับว่าจะไม่ได้ ถึงแม้มีแบบชัดก็คงจะไม่ได้ ส่วนเข้าจะ
ทําอย่างไรก็เป็นอีกประเด็น แต่เราก็ต้องบอกให้หมดในเรื่องที่ว่าการแก้ไขปัญหา
ตรงนี้เขาให้เราลงในประเด็นว่า เราต้องเชื่อมั่นในระบบที่เขาว่าเขาศึกษากันทั้ง
ระบบแล้ว ที่พวกผมไม่กล้าไปตรงไหนเพราะเวลา 
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เค้าพูดเรื่องน้ํา เขาจะชี้มาที่กะปาง ว่าติดอยู่ที่กะปางก็เลยไม่ร่วม ก็คงต้องเป็น
เรื่องของการรายงานตามความเป็นจริง ส่วนถ้าจะทําคงเป็นเรื่องของข้างบนคงมี
แผนการต่างๆไว้อยู่แล้ว ก็ไม่ติดประเด็นนี้ ก็แจ้งเพื่อทราบว่าครั้งนี้กับครั้งที่แล้วที่
รู้ไม่เหมือนกันในเรื่องของครั้งท่ีแล้วแค่ บ.เวเบอร์ แต่ครั้งนี้จะทําตลอดแค่นั้น 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ครั้งก่อนนะครับผมชื่นชม เทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าท่าน
นายกฯ ทรงชัย ท่านมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาน้ําท่วม ท่านเป็นคนเก่ง วิธีการ
แก้ไม่ให้น้ําท่วมก็ต้องบูรณาการร่วมกัน ท่านนายกฯทรงชัยท่านแก้ปัญหาอย่างไร
ครับ ท่านระบายน้ําฝั่งตะวันตกของทุ่งสงออกลงสู่คลองท่าหลวง ระบายน้ําฝั่ง
ตะวันออกตรงบริเวณจากน้ําตกโยงลงถนนรางรถไฟแล้วมาท่ีเรา และมาติดอยู่แค่
ที่วัง ท่านมีวิสัยทัศน์ตรงไหนครับ ท่านเอาน้ําในเมืองระบายออกจากของท่าน ให้
ออกสู่ข้างนอกของท่านก็ไม่ท่วม แต่ข้างนอกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร และผม
อภิปรายว่าครั้งก่อนมาปล่อยที่ทุ่งค้อทุ่งทอง ที่ท่านนายกฯพูดถึงเมื่อกี้ พ้ืนที่ที่
เป็นปัญหา หลังจากมาอยู่แก้มลิงตรงทุ่งทอง พ่ีน้องหมู่ที่ 6 เหมือนที่ท่านายกฯ 
พูดเมื่อกี้ผมก็รู้สึกตกใจ น้ํามาปิดกั้นอยู่ตรงนี้ หมู่ที่ 6 น้ําไหลไม่สะดวกก็ท่วมไม่
เฉพาะหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ก็โดน เพราะน้ําของฝั่งนี้จะมาจากตําบลที่วัง 
บ้านวังยวน แล้วก็อภิปรายว่าทุกครั้งที่น้ําท่วม ผมจะเช็คกับพ่ีน้องหมู่ที่ 8 เพ่ือ
รายงานป้องกันของเรา น้ําท่วมหมู่ที่ 8 ระยะเวลา 2 ชม.หมู่ที่ 4 ท่วม อีก 2 
ชม.หมู่ที่ 6 ท่วม อีก 2 ชม.มาถึงหมู่ที่ 10 นั้นคือทางสายน้ํามาอยู่ตรงนี้ ถามว่า
ผมมีมติอย่างไรครั้งก่อนผมไม่ยกมือให้ ครั้งนี้ผมเป็นประธานฯ ผมไม่ต้องยก ถาม
ว่าอย่างไรนั้นคือเล่าสู่กันฟัง เมื่อกี้รู้สึกตกใจนิดครับที่ท่านนายกฯพูดว่าเค้าจะถม
สวนปาล์ม ถมด้านล่างของทางรถไฟ ผมเข้าใจอย่างนั้น ถ้าเป็นสวนปาล์มเขา
อาจจะถมได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นที่สาธารณะผมคิดว่าพ่ีน้อง
ประชาชน หมู่ที่ 10 เดือดร้อน หมู่ที่ 6,8,4 ถ้ามีคนกล้าหาญชาญชัยถึงกับถม
กั้น ผมเข้าใจอย่างนั้น ผมว่าคงไม่มีใครกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดว่ามี
คนกล้าถมและกั้นน้ําให้พ่ีน้องหมู่ที่ 6,4,8 น้ําท่วม ผมคนหนึ่งครับขออาสาเคียง
ข้างกับพ่ีน้องประชาชน หมู่ที่ 10,4,6,8 ผมพร้อมเคียงข้างกับพ่ีน้องประชาชนที่
เดือดร้อน ผมยืนยันอย่างนี้ นั่นคือเล่าสู่กันฟังว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้น ผมคงนํา
เรียนสภาฯ เพ่ิมเติมครั้งนี้  จริงๆผมไม่อยากจะพูดหรอกครับนั่นเป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน มีการเอ่ยขึ้นมาด้วยว่าเป็นความเดือดร้อนของพ่ี
น้อง หมู่ที่  6 ซึ่งผมอยู่ตรงนั้น ผมเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน พ่ีน้อง
ประชาชนเลือกผมมาให้ผมทําหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียงแทนพ่ีน้องประชาชน สิ่ง
ไหนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนผมย่อมจะต้องปกป้อง สิ่งไหนที่กระทบกับพ่ีน้อง
ประชาชนแม้แต่นิดเดียวถ้าผมทําได้ผมไม่ให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน นี่คือ
จุดยืนนี่คืออุดมการณ์ของผม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อภิปรายกันอย่าง
ครบถ้วน เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ที่ท่านประธานพูดถึงว่าทุ้งค้อไม่อนุญาตให้ถม อัน
นี้ท่านประธานฯพูดได้นะครับ แต่ว่าสิทธิ์ของเค้าที่ดินของเค้าเราไม่สามารถห้าม
ได้ ที่ผมเห็นเมื่อก่อนนี้ ที่เขามาเขาถือโฉนดมาด้วย และโฉนดนั้นไม่มีคั่นกลางลํา
ห้วย ไม่มีห้วย หนอง คลอง บึง เพราะที่ดินเหล่านั้นเป็นของนางกระจาย ได้ตาย
ไปและในความเห็นลูก ทั้งสองแปลงมันชิดกัน เราบังคับไม่ได้ที่ไม่ให้เขาถม เราไม่ 
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สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าอย่าทําทรัพย์สินเขา อันนี้ก็ดูกันไปก่อน ส่วนในเรื่อง
การดําเนินงานให้ผ่านสภาฯ หรือไม่อย่างไร อันนี้ก็แล้วแต่เพ่ือนสมาชิก แต่ครั้งนี้
ถือว่าท่านนายอําเภอได้ขอมาเพ่ือให้แนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เค้าขอใช้พ้ืนที่ 
ไม่ใช่ใช้พ้ืนที่เรา ขอเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ ในส่วนที่ใช้พ้ืนที่เค้าขออนุญาต
ทางการรถไฟ ไม่ได้ขอเรา แต่ในส่วนวันนี้ไม่ผ่านแต่การรถไฟอนุญาต ใครที่
เหนือกว่าเราก็ไม่รู้ที่อนุญาตไป แต่ในส่วนเหล่านี้ก็ค่อยว่ากันไป ขอให้พิจารณา
กันโดยรอบคอบ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ท่านได้กรุณาได้ชี้แนะ จริงๆ ผมพูดไปแล้วว่าบริเวณ
ที่เป็นสวนปาล์มตรงที่เค้ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเค้าก็มีสิทธิ์นะครับ แต่ถ้าเป็น
หน่วยงานมาถมเฉยๆ ผมก็บอกเจตนานะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านเป็นเรื่องของ
สภาฯ ถ้าหน่วยงานข้างนอกมาทําผมก็ยินดี แต่ว่าสําหรับผมเองที่ผมไม่ยกมือให้
ครั้งก่อน ไม่ใช่มาทําเพราะผมยกมือให้นะครับ และเจตนาเผื่อได้เข้าใจตรงกัน
จุดยืนของผม ถ้าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนผมพร้อมยืนเคียงข้าง เพราะผมเติบโต
มาก่อนเป็นนักการเมืองผมไปนอนทุกที ที่ร่วมเรียกร้องสิทธิกับพ่ีน้องประชาชน 
ในส่วนที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนทั้งผมด้วยเดือดร้อน จุดยืนก็คือผมพร้อมยืน
เคียงข้างประชาชน ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านเลขาฯ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ก่อนอ่ืนผมคงต้องบอกก่อนว่าส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้น เป็นเรื่องของสมาชิกฯ 
ครับ ผมนําเสนอเรื่องนี้คือด้วยความเป็นห่วงก็คิดเหมือนพวกเราครับว่า เรื่องน้ํา
เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ในปัจจุบันเราก็ท่วมอยู่แล้ว ผมมองว่าสําหรับผมคิดว่า
เมื่อหน่วยงานอื่นๆ ร่วมมือกันจะแก้ปัญหา เราเข้าไปในวงโคจรที่ร่วมกับเค้าและ
ก็ไปหารือปรึกษากับเขาในวงตรงนั้น เราก็สามารถที่จะขอ จะทําอย่างโน้น อย่าง
นี้ได้ เราปลีกตัวออกมาแล้วเขาก็ทําไปตรงนี้ ผมก็มองว่าอย่างน้อยการเข้าร่วมใน
เหตุการณ์นั้น ผมคิดอย่างนี้ของผมเองว่ามันจะส่งผลดีกว่าอย่างน้อยการ
ดําเนินการผมยังเชื่อมั่นว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ ตรงนี้แค่เป็นการขอ
พ้ืนที่และกับขอความเห็นยินยอม หลังจากนั้นผมคิดว่าขั้นตอนอ่ืนก็คงตามมา มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะขึ้น  เมื่อก่อนเฉพาะเทศบาลเมือง ตอนนี้ก็ทางอําเภอ
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ผมคิดว่าขณะนี้เราก็เดือดร้อนอยู่แล้ว แล้วถ้าเรา
ไม่ร่วมเขาจะทําหรือไม่ ก็คิดว่าเขาคงทํา ในเมื่อเขาทําผมก็คิดว่าเราเข้าไปร่วมกับ
เค้ามีปัญหาอะไรได้พูดคุยหารือ ก็คิดแค่ตรงนั้น ก็เลยมั่นใจว่าในระบบการทํางาน
ของระดับอําเภอ โยธาธิการและผังเมือง เขาก็คงมีระบบของเขาที่มีการศึกษามา
ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วในระดับหนึ่ง และเหมือนที่นเรียนนะครับว่าการศึกษา
ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวัน มีมาตลอด แล้วตําบลที่เป็นโจทย์นั้นก็คือเรามา
ตลอดเช่นเดียวกัน ตรงนี้คือทําเพ่ือให้บอกกล่าวกันในความคิด ถ้าผมเป็นสมาชิก
ผมคงคิดคล้ายๆ ท่าน นะครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดนะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านสุรชัย 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุรชัย ใจกระจ่าง 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ วาระเรื่องโครงการด้านระบบระบายน้ําหลักของ
อําเภอทุ่งสงนะครับ ผมในฐานะอยู่พ้ืนที่ ครั้งก่อนก็อยู่ในสภาฯ แห่งนี้ผมก็ไม่ให้
ผ่านเหมือนกันครับ ในฐานะอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 ก็ได้พบปะชาวบ้านอยู่
ได้พูดคุยหารือกับชาวบ้านอยู่ในเรื่องโครงการนี้ แม้กระท่ังคนท่ีวังผมยังได้พูดคุย 
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ตอนนี้ออกจากปากคนที่วังเลยมีความเดือดร้อนกว่าเดิมมากในเรื่องของน้ํา 
ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเดินสํารวจจะขุดลอกคลองแต่ชาวบ้านยังไม่ให้อยู่ เพราะว่า
เดือดร้อนกันอย่างหนัก เหมือนกับว่าชาวบ้านยังโกรธอยู่ที่ปล่อยน้ําลงมา และก็
อภิปรายไปตามความเข้าใจของผม ตามเอกสาร ความเข้าใจของผมจริงๆ ก็มาถึง
แค่กะปาง ยังไม่ได้เห็นคลองปางอย่างที่ท่านเลขาฯนําเรียน ผมพูดความเข้าใจ
จริงๆ เดือดร้อนหนักมากในส่วนของหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 10 ถ้าเกิดว่าน้ําได้ระบาย
มาจากอําเภอทุ่งสง ต่อไปจะผ่านพ้นเราไปถึงในค่ายฯ ถึงคลองปางหรือไม่ผมก็ 
ไม่รู้ เพราะผมเห็นเอกสารก็มีแค่นี้ ผมเองก็ยังไม่เห็นด้วยสําหรับวันนี้ที่จะให้ผ่าน
โครงการนี้แต่ หวังว่าอยากให้เป็นอย่างที่ท่านเลขาฯว่าหากข้างบนเขาทําได้     
เขาก็ต้องทํา และเขาก็ทําได้โดยไม่ต้องมาผ่านสภาฯ เอาจริงๆชาวบ้านเขาไม่ได้
คิดอะไรมาก เขาคิดแต่ว่าถ้าเราผ่านให้ เท่ากับว่าไปรับน้ําเสียจากทุ่งสงมา เวลา
น้ําท่วมโดนหนัก โดนทุกคนแน่นอนนะครับพวกเรา สท.อย่างน้อยๆ เราก็ได้
รักษาผลประโยชน์ให้พ่ีน้องชาวบ้านตรงนี้ไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าใน

การที่ดําเนินการว่า ที่วังน้ําท่วมหนักถ้าท่านได้เข้าไปดูในพ้ืนที่จริงๆ โรงปูนฯไป
ดําเนินการโซล่าเซลล์ ไปถมพ้ืนที่กว้างมาก 100 กว่าไร่ แล้วก็สร้างโซล่าเซลล์
ทั้งหมดเป็นสายน้ํากั้นอยู่เลยครับ กั้นน้ําเป็นแอ่งไปไหนไม่ได้เลย เมื่อวานผมคน
หนึ่งที่ลงไปสํารวจในพ้ืนที่ ตามที่ปรึกษาของเทศบาลตําบลที่วัง ได้ขอร้องผมว่า
ช่วยขับเคลื่อนให้โรงปูนฯขุดลอกให้ใหม่ ให้เป็นคูคลองที่สมบูรณ์ ถมประมาณ
เกือบยอดยาง ขณะนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ 6 เมตรที่โรงปูนฯ ถมไปที่ไปสร้างโซ
ล่าเซลล์ ถ้าเราไปดูความจริงแล้วปรากฏการณ์มีเยอะมาก สิ่งที่มันแปรผันของ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ การที่เราจะพิจารณาสักอย่างวันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะตัดสินใจของ
พวกเรา เพราะในการตัดสินใจนั้นพวกเราต้องรู้จริง รู้ลึก รู้แจ้ง รู้แบบมีเหตุมีผล 
ถ้าเราตัดสินใจแบบไม่รู้จริงก็อาจจะผิดพลาดไปได้ วันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็
ตัดสินใจให้ดี และในส่วนของเทศบาลตําบลกะปางนั้น มีความเดือดร้อนอยู่มั้ยน้ํา 
ก็มีความเดือดร้อนอยู่แต่เราจะทําอย่างไรที่ให้เดือดร้อนน้อยที่สุด และก็มีความ
มั่นใจว่าทางน้ําปัจจุบันเหมือนหมู่ที่ 1 เมื่อก่อนไม่เคยท่วมถนนวิ่งผ่านก็ไม่เคย
ท่วม แต่ปัจจุบันตกถึงท่วมเลย เพราะเหตุใดครับเพราะเหตุความเห็นแก่ตัวของ
คนทั่วไป ห้วย หนอง คลอง บึง มีปลวกก็ดันลงไปด้วย ทําถนนในห้วยลําห้วยก็
ตื้นเขิน ลุ่มน้ําที่จะเก็บน้ําตอนฝนตกไม่มี น้ําเหล่านั้นก็ไหลเร็วมากถ้าเราไม่มี
เส้นทางที่จะให้น้ําวิ่งลงไปยังคลองที่เร็ว ก็ต้องท่วมขังอยู่อย่างนี้ ก็เลยถ้าคิดจะ
เปลี่ยนหรือพัฒนาเรื่องน้ํา ก็ต้องพัฒนาทั้งระบบไม่ใช่พัฒนาแต่เทศบาลตําบลกะ
ปาง ต้องพัฒนาทุกกลไกร่วมกัน ทางหลวงชนบท หน่วยงานต่างๆ มันมีร่วมกัน
ทั้งหมด แล้วคณะที่ทําน้ําในการที่จะจับมือกัน ท่านนายอําเภอเป็นประธานฯ ทุก
หน่วยงานมาอยู่ร่วมกันเชิงบูรณาการในการทํางาน ก็เลยคิดว่าในการที่จะดูแล 
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทุ่งสงไม่ท่วม นายกฯทรงชัย ทําเป็นแก้มลิง ใต้สะพานต่างๆ ที่
ข้างหอสมุด พอทําเป็นสะพานแล้วใต้สะพานก็ขุดหมดเลย ขุดให้เป็นแก้มลิง น้ํา
ท่วมขึ้นมาก็ชะลอได้ เพราะเค้าคํานวณว่าน้ํามาจํานวนกี่ลูกบาศก์เมตร แล้วต้อง 
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ขุดคลองให้กว้างเท่าใดที่จะรับน้ําในครั้งแรกแล้วถ่ายส่ง อันนี้คือเค้าวางแผน เค้า
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทุกอย่างที่ดําเนินการมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรื่องน้ําผมว่ามากะปางสักครั้งคงได้รู้ มาทั้งคณะ มาทั้งจังหวัดเลย มาอธิบายให้

คนในพ้ืนที่กะปางได้เห็นภาพ ถ้ามาพูดอย่างนี้ต่างคนต่างพูดผมไม่เชื่อ ถ้าให้ผม
มาแค่เอกสาร 2 ใบ แล้วมาพูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเลย 
เพราะเราทํางานเพ่ือประชาชน แค่ผู้บริหารมาบรรยายให้ทราบก็เป็นอยู่อย่างนี้ 
ผมก็สงสัยว่าน้ํานั้นไปไหน แต่ถ้าให้เขาทํา เขาขุดไปแล้วขุดแนวเขตรถไฟก็ขุดไป
เลย เทศบาลตําบลกะปาง มาบริหารจัดการมาฟังกันอยู่ในห้องนี้ แล้วก็ว่ากันใน
วาระต่อไป ผมเห็นด้วยผมอยากให้มีการบริหารจัดการเรื่องน้ําที่ดี ให้ไหลสะดวก
รวดเร็ว ไหลลงคลองท่าหลวง หมู่ 6,4,10 ก็ไม่ท่วม เอาอย่างนั้น ถ้าท่าน
ประธานพูดผมพูดก็ไม่เห็นอะไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส ครับ จริงๆ ก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดถ้ามีเวทีอย่างนั้น ให้ผมรู้
ด้วย ผมยินดีมาร่วมเสวนา หรือประชาวิจารณ์ ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนก่อน ก่อนจะดําเนินการครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญท่าน 
ลั้น ชูนิรมย์ครับ 

นายลั้น ชูนิรมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก ก็จากที่พวกเรา
คุยกันเรื่องนี้ใช้เวลาพอสมควรแต่จากที่ผมนั่งคิด ผมพอสรุปได้ว่าสภาฯ แห่งนี้
เป็นสภาฯอันทรงเกียรติ ถ้าคณะผู้บริหารตั้งคณะกรรมการสักชุดหนึ่งเพ่ือที่จะให้
สภาฯ แห่งนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องน้ําในการพัฒนาทั้งระบบ ได้ร่วมกัน สภาฯ
แห่งนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อยากให้ได้เข้าไปเรียนรู้ใน
ฐานะที่ผมได้ร่วมอบรม/ประชุม มาหลายครั้งแล้วในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่เมื่อ
พวกเราไม่รู้ว่าเราจะเดินกันอย่างไร ทํากันอย่างไร อยากให้มีส่วนสภาฯ ได้เข้าไป
เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ว่าเราจะทํากันอย่างไร เพ่ือที่จะแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบ 
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้บริหาร ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล วาระเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําทั้งระบบทางผู้บริหารขอถอนออกไปก่อน จะไป

ศึกษากับเทศบาลเมืองทุ่งสง แล้วก็จะนําเข้ามาชี้แจงพร้อมขอเชิญเขามาร่วมใน
เวทคีรับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ        

ผมสงสัยครับ ท่านประธานเป็นผู้ดําเนินการประชุม เรื่องอย่างนี้ดําเนินการไป
ครึ่งหนึ่งแล้ว เราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ถ้าจะถอนก็สมควรถอนไปตั้งนาน
แล้วเราอภิปรายอยู่กันเกือบครึ่งวัน ถ้าจะถอนตอนนี้ทําได้หรือครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมได้ฟังหลายคนบอกว่าเรื่อง

นี้ต้องศึกษาเพ่ิมเติม หลายคนพูดแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้ แล้วผมบอก
ตอนต้นแล้วว่าต้องศึกษาให้ดี ถ้าเค้ามาแค่คลองใหม่เราจะเดือดร้อนแน่นอน ผม
บอกแล้วยังขาดองค์ความรู้อีกมาก ก็เลยเปลี่ยนโอกาสว่ายกไปก่อนให้ท่านไป
ศึกษา หลังจากศึกษาแล้วจะเชิญเทศบาลเมืองทุ่งสง หรือเชิญนายอําเภอมา เพ่ือ 
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มาชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถ้าผมไปประชุมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประชุมกับนายอําเภอแล้วมาบอกท่าน ท่านก็ไม่เชื่อ ท่านก็บอกว่าต้องเอาคนโน้น
คนนี้มา ไม่เชื่อผู้นําตนเองต้องเอานายอําเภอมาก็ผมเชิญให้ ก็เลยถอนไปก่อน 
แล้วในวาระอ่ืนๆ ท่านพิจารณาแล้วไม่เข้าใจก็ให้ท่านดูให้ดี หลังจากนี้เป็นหัวข้อ
ที่อยู่ในสํานักงานท้ังหมด ก็เชิญท่านปลัดต่อครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง ผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องถอนหรือไม่ถอน 
อยู่ที่สมาชิกว่าจะถอนหรือไม่ถอน ถ้าผมเป็นผู้นําอาจไปบอกกับเค้าว่าวันนี้สภา
เทศบาลตําบลกะปาง สมาชิกฯ เขาลงมติฯไปแล้วเขาไม่เห็นด้วย หลังจากนี้มา
ปรึกษาหารือเหมือนที่ท่านบอก วันนี้เวลานี้ผมไม่ได้สนับสนุนถอนหรือไม่ถอน แต่
น่าจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ได้ว่ากะปาง สมาชิกเขาอภิปรายแล้วเขาไม่เห็นด้วย และ
ตอนนี้ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ   ผม

ถามว่าแบบนี้ทําได้หรือครับ ถ้าเราอภิปรายไปเยอะแล้ว เกือบจะลงมติแล้ว ฝ่าย
บริหารเห็นแล้วว่าถ้ายกมือนั้นต้องแพ้ ขอถอนญัตติ แล้วนําเข้ามาใหม่ ทําได้หรือ
ครับ ถ้าท่านประธานถอนได้ก็ไม่ว่าอะไรครับ ครั้งต่อไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีก 
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ประธานทําได้หรือครับ ขอให้ท่านชี้แจงครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอทําความเข้าใจท่านสาโรจน์ก่อนว่าท่านสาโรจน์พูดประเด็นซ้ํา ถามว่าทําได้
หรือไม่ แต่ที่ยังไม่ได้ตอบคือท่านปลัดยกมือแล้ว แล้วมีท่านนายกฯยกมือ ท่าน
นายกฯก็ตอบขึ้นมาก่อน แล้วมีเพ่ือนสมาชิกอภิปรายต่อ ที่ท่านสาโรจน์ถามกําลัง
จะถึงท่านปลัดตอบ ผมขอบคุณครับแต่ต้องรอท่านปลัด เชิญท่านายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ไม่ใช่
แพ้หรือไม่แพ้ ถ้าแพ้หรือไม่แพ้ทําเพ่ือสะใจ ผมคิดว่าอย่ามาเป็นสมาชิกเลยครับ 
เพราะในการที่เราทํางานต้องทํางานอย่างโปร่งใส แล้วเรื่องแพ้หรือชนะ ถ้าฝ่าย
ไหนดีฝ่ายไหนไม่ดีก็ว่ากันไป สิ่งที่ถอนไปทุกคนยังไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วผมก็
ปล่อยให้ลงมติไป ไม่ใช่ว่าแพ้หรือไม่แพ้ แต่ให้สมเหตุสมผลในการที่ต้องทํา
หนังสือตอบกลับไป ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราทําหนังสือเพ่ือประณีประนอมต่อ
นายอําเภอไป ว่าสภาอันทรงเกียรติอภิปรายแล้วไม่เข้าใจ และให้นายอําเภอมา
ชี้แจงพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงมาชี้แจงในโครงการต่อไป แบบนี้
หน้าตาของเราน่าจะสดชื่นมากกว่า ดีกว่าที่เราจะลงมติไป อันนี้ผมรักษาหน้าตา
ของตําบลกะปางไว้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัยครับ 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประเด็นถอนไม่ถอน 

ส่วนตัวผมเองผมได้พิจารณาไปแล้ว ผมเองมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาไปแล้วท่าน
ประธานก็ดําเนินการไปตามระเบียบวาระครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ ผมก็พยายามทําหน้าที่อย่างเป็นกลาง 
ตรงที่ท่านสาโรจน์พูดซ้ําผมก็บอกว่าซ้ํา ที่ท่านนายกฯพูดซ้ําผมก็บอกว่าซ้ํา ที่ท่าน 
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สมรสพูดผมก็กําชับให้เรียบร้อยทุกครั้ง ส่วนความคิดของผมที่นําเสนอต่อที่
ประชุม ผมก็นําเสนอตามความคิดเห็นของผมในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชน 
และในส่วนที่กระทบกับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนโดยตรง หากไม่ มี
ท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านเลาขาฯ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  จาก
เจตนาที่ขอถอนจากวาระการประชุม ก็ส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านนายกฯ นําเรียน 
หลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุม เราเองก็ต้องตอบหนังสือส่งมติของที่ประชุมก็
อยากจะทําหนังสือออกไปในลักษณะที่ว่าเราต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม และจะมา
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนตรงนี้ที่นําเข้า ก็อาจจะไม่
เข้าใจสภานิดนึงครับ ก็คิดไปเองว่าหลังจากที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วการประชุม
วันนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วก็เลยนําวาระนี้ เข้ามา โดยที่ขาดตกบกพร่องใน
รายละเอียดก็ต้องขอน้อมรับตรงนี้ไว้ และทําทุกอย่างโดยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืน 
ต้องการให้เราคํานึงถึงประโยชน์ทุกๆฝ่าย การถอนหรือไม่ถอน การลงมติ สมมุติ
ว่าเราลงมติแล้วไม่ผ่าน กับเราถอนเพ่ือไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ใน
มุมมองของผมมองว่าถอนเพ่ือขอรายละเอียดมาศึกษาจะเป้นอะไรที่นุ่มนวลกว่า
เยอะ กับที่เราบอกว่าเราไม่เห็นด้วย จริงๆสองอย่างนี้ก็ไม่ต่างกัน  แต่ว่าเราทํา
หนังสือเชิญชวนหน่วยงานอ่ืนเข้ามา ในลักษณะที่ว่าเราต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม มี
อะไรที่คนอ่ืนจะมากับเราง่ายกว่า ก็คิดแค่นี้จริงๆ และที่นําเข้ามาก็เป็นความคิด
ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ปรึกษาท่านนายกฯมากมายนัก แค่ถามท่านว่าวาระนี้จะเอา
เข้าหรือไม่ ส่วนตัวผมคิดว่าสภาก็คงจะคุยกันทุกอย่างแล้ว แต่เมื่ออยู่กันมาตลอด
ตรงนี้ก็เห็นว่าเรายังมีอะไรที่ต้องทําความเข้าใจกันอยู่ ก็คงขอบอกว่าสภาฯ 
สามารถมีมติได้ ถอนไม่ถอนก็เป็นสิทธิ์ของสภาฯ 

ประธานสภาฯ การถอนไม่ถอน ก็อยู่ที่มติสภาฯ เชิญท่านสุชาติ 
นายสุชาติ สงรักษ์ ในวาระนี้ เรื่อง การระบายน้ําเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ผมขอถาม ท่านตอบให้

ตรงนะครับว่าท่านปลัดใส่มา หรือท่านนายกฯใส่มา และไม่ได้ปรึกษาสมาชิกฯ 
ทําให้เกิดปัญหา ในหลายๆ เรื่อง ถ้าท่านประธานดําเนินการต่อก็ดําเนินการไป 
ถ้าดําเนินการต่อก็โอเค เอาตามระเบียบว่าถอนได้หรือไม่ได้ครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ผมต้องการให้บรรยากาศดีขึ้น บอกตรงๆว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืนในการ
ทํางาน ต้องการให้เราอยู่ด้วยกันอย่างดีที่สุดการบรรจุเข้าวาระเบื้องต้นผมต้อง
อ่านและคิดว่าวาระนี้เป็นวาระที่สมควรนําเข้า ถามว่าปรึกษานายกฯ มั้ย เป็น
ปลัดต้องปรึกษานายกฯทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ปรึกษากันแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
ผมไม่ได้ปรึกษานายกฯอย่างเป็นทางการ ไม่ได้ไปนั่งคุยกับท่าน ผมคุยทาง
โทรศัพท์ ท่านก็บอกว่าคงไม่มีปัญหาอะไร ก็เลยใส่เข้ามา ได้ปรึกษากันแค่นั้น
จริงๆ ด้วยสัจจริง ไม่ได้เข้าไปนั่งที่โต๊ะหรือว่าถือเอกสารไปหาท่าน ยกหูโทรศัพท์
ว่าวาระนี้จะเอาอย่างไร แล้วก็บอกท่านว่าเรื่องนี้เคยเอาเข้าครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งที่
แล้วก็ไม่ผ่าน ครั้งนี้จะเข้าอีกหรือท่านนายกฯ ว่าครั้งนี้เขาลงตลอด และผมก็คิด
ว่าการพูดตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไร ก็นําเข้าเพ่ือว่าการทํางานร่วมกัน
หลายๆส่วนอ่ืนๆ ไม่ได้มีเจตนาเข้าทางใครอะไรทั้งสิ้น ปรึกษาท่านนายกฯตลอด 
ผมทํางานผมปรึกษาผู้บริหารตลอด แต่ว่าจะลงลึกมากน้อยขนาดไหน ครั้งนี้ผมก็
ใช้วิจารณญาณของผมค่อนข้างสูง ทําให้แบบแปลนต่างๆไม่มีอยากให้เพื่อน 
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สมาชิกเข้าใจนะครับ และฝากเพ่ือนสมาชิกนะครับว่าอย่าใช้อารมณ์กันครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับถ้าไม่มีพัก 10 นาทีครับ 
 พัก 10 นาที 
ประธานสภาฯ  เรายังอยู่ในวาระ ที่ 4.3 การทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําหลักเพ่ือบรรเทา

ปัญหาน้ําท่วม พ้ืนที่ชุมชนทุ่งสงพร้อมส่งมอบพ้ืนที่และรับโอนทรัพย์สิน  ท่าน
ปลัดก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ท่านปลัดให้สภาฯ ขอมติ ประเด็นที่ ขอมติก็คือผมจะถาม
ว่ามติของสภาฯให้ถอนหรือไม่ถอน 2 ประเด็นนะครับ ใครเห็นด้วยให้ท่าน
นายกฯ ถอนญัตติ ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ   เห็นด้วย  - เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
    ไม่เห็นด้วย 9 เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง  

(1) นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
(2) นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ ครับ 
นายลั้น  ชูนิรมย ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ กระผมลั้น ชูนิรมย์ จริงๆ มีสมาชิกฯ บาง

ท่านที่ไม่อยากให้ถอนอยู่เป็นส่วนหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วที่คุยกันในรูปแบบของสภาฯ 
ไม่อยากให้ถอนนะครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น นะครับ แต่เป็นมติเป็นแล้ว ต่อไปเป็นการ ขอมติระเบียบวาระ
ที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 4.3 การท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วม พื้นที่ชุมชนทุ่งสงพร้อมส่งมอบพื้นที่และรับโอน
ทรัพย์สิน ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ - เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ 8 เสียง 
 งดออกเสียง 3 เสียง  

(1) นายลั้น  ชูนิรมย์ 
(2) นางอารีย์ คุระเอียด 
(3) นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา วาระ 4.4  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯครับ  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในแบบเสนอญัตตินี้ผมขออนุญาตให้เพ่ือนสมาชิกเปิดไปที่
หน้าที่กองช่างนําเสนอ และก็ไปดูที่หน้าที่ 2 ครับ ความเห็นของปลัดเทศบาล 
ผมให้ความเห็นไว้ว่าเห็นควรอนุมัติแต่ขอให้ประสานกองคลังเพ่ือดูว่าการตั้งจ่าย
รายการนี้แล้ว สามารถซ่อมแซมถนนหินคลุกได้หรือไม่ สาเหตุที่ผมให้ดูตรงนี้ก่อน 
เพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยโอนงบประมาณเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว การโอนครั้งผ่าน
มากองคลังบอกว่าไม่สามารถที่จะไปซ่อมแซมถนนหินคลุกได้ เป็นการโอนผิด 
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หมวดผมก็เลยพับโครงการนั้นลง เพราะว่าพอเราไปลงในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี
ช่องให้ใส่ เขาว่าเราโอนผิด พอโอนใหม่ผมเลยต้องกําชับว่าโอนครั้งนี้แล้วต้อง
ซ่อมถนนได้นะก็อยากชี้แจงว่าครั้งท่ีผ่านมา มติสภาฯ อนุมัติจริงแต่เราไม่สามารถ
ดําเนินการ เพราะไปติดขัดเรื่องการโอนผิดหมวดไปเบิกจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ได้เลยต้องทําโอนครั้งนี้ใหม่ ก็เลยชี้แจงในข้อเท็จจริง ที่ท่านสงสัยว่าเคยโอนไป
ครั้งหนึ่งแล้วครับ ต่อไปเข้าวาระ ด้วยกองช่าง เทศบาลตําบลกะปาง มีภารกิจ
ต้องใช้งบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนที่ชํารุดในเขตเทศบาลตําบลกะปาง จึงมี
ความจําเป็นจะต้องขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 

    โอนลด 

    กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดําเนินงาน รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 2,487,000      
(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

    คงเหลือ  1,170,405.81.- บาท   (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565) 
    โอนลด  400,0000.-      บาท  
    คงเหลือ  770,405.81.-   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดําเนินงาน รายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือ  100,000.- บาท   (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565) 

    โอนลด    95,000.- บาท  
คงเหลือ      5,000.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือ  100,000.- บาท   (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565) 

    โอนลด    95,000.- บาท  
    คงเหลือ      5,000.- บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
โอนเพิ่ม  590,000.-  บาท     
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติ   จริงๆ

แล้วเห็นด้วยครับพิจารณาได้แล้วครับ แต่ขอถามท่านปลัดเห็นในรายละเอียด   
ไม่ทราบว่าซื้อหินจํานวนเท่าไหร่ วิธีการบริหารจัดการซื้อหินมาแล้วทําอย่างไร 
จ่ายไปตรงไหนบ้าง อยากให้ชัดเจน กลัวว่าซื้อหินไปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ไม่ได้ซ่อมถนนอย่างเดียว จริงๆอยากให้ระบุไว้ให้ชัดซ่อมถนนให้ใครดูแล อยาก
ให้มอบให้ท่านรองฯชัยรัตน์ดูแลเผื่อถนนหมู่ที่ 4 เดือดร้อนผมได้ประสานกับ   
รองฯชัยรัตน์ หรือท่านเลขาฯ มีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ โครงการนี้ถ้าผ่าน 
จะได้ประโยชน์มาก กข็อรายละเอียดตรงนั้นครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เรื่องโอนงบประมาณเป็นเรื่องที่ดี     
แต่ต้องทําให้ถูกต้อง ผมอยากถามท่านรองฯ ได้มั้ยข้างบ้านผมเป็นหลุมบ่อ      
ให้หรือไม่ไห้ โอนงบประมาณรายละเอียดมีอยู่แล้ว 590,000 บาทถ้วน เอามา
ซื้อหินถมถนนหลุมบ่อตําบลกะปาง อยากฝากถึงผู้บริหาร ถ้าซื้อหินเอาไปไว้
ตรงไหน ผมลองคิดเล่นๆ 3,470 คิว ไม่รวมค่าขนส่ง ถ้ามีรถของเราบรรทุก
ประมาณ 4 -6 คิว ประมาณ 500 กว่าเที่ยว แล้วท่านบริหารจัดการอย่างไร ซื้อ
หินมารายละเอียดถมตรงไหน ผมขอฝากเรื่องหิน 1.ถ้าผ่านสภาฯอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ ท่านช่วยเตรียมบิลไว้ด้วย 2.ถมสายไหนบ้างใครขอบ้าง ผมมีหน้าที่แค่เวที
ตรงนี้ อย่างล้านห้าแสนที่ยกมือไปวันก่อน ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้เลย ก็สงสัยว่าทําไม
ถึงจ่ายไม่ได้ สมาชิกฯยกมือผ่านสภาไปให้แล้ว ระเบียบกฎหมายมีให้ปฏิบัติอยู่ 
ขอฝากถึงท่านรองนายกฯ ฝ่ายบริหาร ฝากท่านด้วยอยากให้กํากับดูแลอย่าให้ตก
หล่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ครับ 
นายลั้น  ชูนิรมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน จากที่

กองช่างได้โอนตั้งรายการใหม่ขึ้นมา ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในฐานะที่เป็น
สมาชิกฯ ก็ได้เห็นด้วยตรงนี้แต่สิ่งที่สําคัญในเรื่องการใช้จ่ายในค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ก็สามารถท่ีจะดําเนินการได้แต่ในส่วนเหล่านี้จะไปซื้อวัสดุในเรื่องของ
หินทราย ก็อยากนําเรียนผ่านท่านประธานสภา ผ่านถึงคณะผู้บริหารว่าจะดําเนิน
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในอํานาจหน้าที่ของท่าน แต่อีกส่วน
หนึ่งที่จะลงไปสํารวจพ้ืนที่ผู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อยแจ้งสมาชิกฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้
สํารวจพ้ืนที่ร่วมกับผู้ที่รับผิดชอบด้วยเผื่อได้ดูว่าถนนตรงไหนมีปัญหาอยู่ 
เพ่ือที่จะได้ซ่อมแซม ในการโอนงบประมาณผ่านสภาฯแห่งนี้ก็ถือว่าสภาฯ มี 
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อํานาจผ่านอย่างเดียว แต่การใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นเรื่องของผู้บริหาร จริงๆ
ผู้บริหารน่าจะภูมิใจที่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของหินต่างๆที่
จะถมถนน ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ขอฝากผู้บริหารว่าถ้าหากลงพ้ืนที่ให้แจ้ง
สมาชิกในพื้นที่ด้วย ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านอารีย์ 
นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอารีย์ 

คุระเอียด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่จะถามท่านเลขาฯ 
ว่า สมมุติว่าถ้าผ่านสภาฯ ไปวันนี้สามารถใช้ได้มั้ยค่ะ สามารถเอาไปซื้อหินได้มั้ย 
เหมือนครั้งก่อนที่เราอนุมัติไปแล้วไม่สามารถทําได้ แต่ครั้งนี้ทําได้มั้ยค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ก็เป็นข้อกังวล

เหมือนกันครับ อย่างท่ีเห็นว่าผมก็เขียนกําชับไปว่า จะทําอย่างไรก็ได้ครั้งนี้เรามา
ซ่อมถนนแล้วน่ะ ก็คิดว่าน่าจะได้ ขอบคุณณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านสุรชัย 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อยู่ในวาระขอ

อนุมัติโอนงบประมาณ อย่างที่เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายไป 590,000 บาท ก็ซื้อ
หินเพื่อซ่อมถนน ผมเองก็เห็นด้วยเพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง
ประชาชน แต่ก็ต้องตั้งคําถามท่านบริหารจัดการอย่างไร อยากให้เพ่ือนสมาชิกฯ 
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยหรือไม่ เช่นว่า สท.ในแต่ละเขตในแต่ละหมู่ ได้
ไปดูว่ามีถนนสายไหนบ้างที่จําเป็นต้องซ่อม ท่านจะให้เพ่ือน สท.ได้มีส่วนร่วมใน
การใช้งบประมาณด้วยหรือไม่ เห็นเพ่ือนสมาชิกได้พูดถึงท่านรองฯชัยรัตน์ 
ส่วนตัวผมเองบางทีนอกรอบเรามีการพูดคุยกันก็เห็นด้วยที่เพ่ือนสมาชิกนําเสนอ
ให้ท่านรองฯชัยรัตน์ รับผิดชอบในเรื่องนี้ เพราะเห็นแล้วว่าท่านใจถึงพ่ึงได้ 
อาจจะนอกประเด็นแต่เพ่ือประกอบคําอภิปราย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัยครับ เชิญท่านวันเพ็ญ 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ตรงนี้ดิฉันสงสัยว่าใน
เมื่อเราตั้งจ่ายไปแล้ว แต่มันยังไม่รู้แน่ชัดว่าเราเอาไปทําตรงไหน ถนนสายไหน
บ้าง ใช้หินไปประมาณเท่าไหร่ ถ้าสภาฯ อนุมัติให้ผ่าน ให้ผู้บริหารทําเอกสารให้
กองคลังให้ถูกต้องด้วยค่ะ เพราะงบประมาณ 590,000 ชาวบ้านก็ยังมีความ
เดือดร้อนอยู่ ถ้าเราให้ผ่านไปแล้วงบประมาณทําไม่ได้จะเสียผลประโยชน์แก่
ชาวบ้านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวันเพ็ญครับ ขออนุญาตนําเรียนนิดนึงนะครับ ทุกครั้งที่การโอนถ้า
ท่านจําได้ผมจะพูดทุกครั้งว่าผู้บริหารของให้บอกพวกกระผมบ้างเวลาโอน
งบประมาณ เพราะว่าเผื่อเหมือนอย่างที่ท่านสมรสพูด เราจะได้ใช้ในส่วนของ
สภาฯบ้างเหมือนอย่างที่ท่าน สท.น้อมเคยนําเรียนไว้กับสภาฯ เหมือนอย่างที่
ท่าน สท.ชอบ นําเรียนว่าจะได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างในที่ประชุม และอีกส่วน
โต๊ะทํางานของท่านรองประธานสภาฯ บางท่านไม่รู้ว่าท่านรองฯมีโต๊ะแล้วและ
ตอนนี้หายไปแล้ว ไม่ทราบท่านได้นั่งอยู่กี่วัน ถ้าโอนงบประมาณอย่างนี้ ท่าน 
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บอกสักคําจะได้โอนตั้งให้ท่านรองประธานสภาฯ ผมว่าโต๊ะเก้าอ้ีไม่ถึงหมื่น อันนี้ 
590,000 ครับ ยังขาดอยู่ 10,000 เป็น 600,000 โอนซื้อโต๊ะทํางานให้ท่าน
รองฯ ผมต้องพูดทุกครั้งเพราะผมจะได้ว่าพูดว่าผมพูดทุกครั้งที่เพ่ือนนําเสนอมาก็
ไม่ได้รับการบอกเล่าอีก อันนี้เรื่องโอนในส่วนของสภา เรื่องของหินที่ระบุไว้ใน
หนังสือ นําเรียนฝากคณะผู้บริหารว่าให้เพ่ือนสมาชิกได้รับรู้ด้วย สมมุติว่าการ
บริหารจัดการครั้งนี้ได้หินมาแล้ว ผมยกตัวอย่างเมื่อก่อนตอนเป็น อบต.เขาจะมี
โครงการในลักษณะว่าให้ ส.อบต.ในพ้ืนที่นําเสนอมา ลงไปดูว่าถนนในหมู่บ้าน
ตัวเองชํารุดเสียหายกี่เส้น แล้วก็นําเสนอมาให้ผู้บริหาร สมมุติว่าหมู่บ้านผม หมู่ที่ 
6 ที่ชํารุดหนักๆแล้วถนนมีอยู่ 10 เส้นคัดมาเหลือ 3 เส้น นําเสนอชื่อมาให้
ผู้บริหาร ผู้บริหารให้ช่างลงไปดําเนินการพร้อมด้วย ส.อบต.คนนั้นแล้วก็ประมาณ
การว่าสายนี้สมควรจะถมสักกี่รถ ฝ่ายช่างกับ ส.อบต.ก็ลงไปด้วยกันเห้นพ้องไป
ด้วยกันว่าหินมีเท่านี้เราควรประหยัด สายนี้ 5 รถ สายนี้ 7 รถ สายนี้ 3 รถ 
หลังจากนั้นก็มาตั้งเป็นโครงการไปกองคลังแล้วก็เบิกจ่าย ให้มีส่วนร่วมกันนะ
ครับ ผู้บริหารก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือนสมาชิกของเราก็ได้มีส่วนใน
การแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วย นี่คือการยกตัวอย่างก็เลยเน้นว่าฝาก
ผู้บริหารให้เพ่ือนสมาชิกได้มีส่วนร่วมหรือผู้บริหารลงไปด้วยทําไปพร้อมกันได้เลย 
เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเราทํางานแบบมีส่วนร่วมก็ขออนุญาตนํา
เรียนเบื้องต้นเรื่องนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อน ไม่ทราบมีท่านใดจะเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่
มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา วาระ 4.4 ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) ท่านใดเห็นชอบยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

วาระท่ี 4.5  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) (โครงการบุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน 
– บ้านนายรมย์ ศิริกรรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช         

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เรื่อง ขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการบุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน – บ้านนาย
รมย์ ศิริกรรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือบุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน – บ้านนายรมย์  ศิริกรรณ์ หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 350 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงดินถมผิวทางหนา
โดยเฉลี่ย 0.30 ม.) โดยทําการวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 
1.00 เมตร (ท่อ คสล.มอก. ชั้น 3) จํานวน 1 จุด ท่อ 3 แถว (แถวละ 8 ท่อน 
รวม 24 ท่อน) โดยการบุกเบิกใช้ดินลูกรังถมปรับพื้นทาง พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด
เรียบ ระบบสั่นสะเทือนตลอดสาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง ปรากฏ
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้ างพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 328,000.- บาท 
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ข้อความเดิม 
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 1.00 เมตร (1 จุด 3 แถว) จํานวน 24 
ท่อน 

    ข้อความใหม่  
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก ชั้น 3) Ø 1.00 เมตร (3 จุด) จํานวน 24 ท่อน  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่าน สท.อาทิตย์ครับ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกอันทรงเกียรติ ถนนเส้นนี้เป็นความ

เดือดร้อนของทางวัด ชาวบ้านวัยรุ่นสัญจรผ่านวัดมีสิ่งเสพติดมีการกังวลของวัดก็
เลยเสนอให้ทําถนนเส้นนี้ขึ้นมาก็ทางผมชาวบ้านผู้ใหญ่ก็ได้สํารวจเส้นทางนี้ เดิม
ที่เป็นทางสาธารณะ ระยะทาง 350 เมตร กว้าง 6 เมตร ผิวถนนทํา 5 เมตร 
ความหนาประมาณ 0.3 เมตร ตรงนี้จะช่วยทั้งวัดและช่วยทั้งพ่ีน้องที่ไม่มีทางเข้า
ของการทําการเกษตร ตรงนี้ก็มีการแก้ไขอย่างที่ท่านเลขาฯแจ้ง แต่ผมก็สงสัย
นิดนึงครับว่าปัญหาเรื่องการแก้ไขเข้าบ่อยเหลือเกิน ไม่ทราบว่าการทํางานได้มี
การตรวจสอบข้อมูลอย่างไรบ้าง เพราะการแก้ไขเพียงนิดเดียงบางทีก็เสียเวลา
ชาวบ้าน สมมุติว่าทําช่วงนี้เป็นหน้าฝนพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่นาแล้วทํายากแน่นอน แต่
เข้าใจได้ว่ายังก็ผ่านไปแล้วแต่อยากให้เป็นบทเรียนเรา ว่าน่าจะมีการทํางานแบบ
ทบทวนเพราะเรื่องเล็กน้อยจาก 1 จุด มาเป็น 3 จุด เพราะตอนสํารวจก็คุยกัน
แล้ว ครั้งก่อนผมโดนตัดท่อแต่ผมก็ไม่พูด ผมมาพูดตอนนี้ว่าให้เป็นบทเรียนไป 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ ครับ เป็น สท.ในพ้ืนที่ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ 
ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา วาระที่ 4.5 ขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 (กองช่าง) (โครงการบุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน – บ้านนายรมย์       
ศิริกรรณ์ หมู่ที่  5 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช        
ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.6   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่วิมล หมู่
ที่ 5 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ จะเห็นได้

ว่ามีการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงค่อนข้างจะหลายโครงการ ผมบอกว่าไปหามาให้ 
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หมดแล้วเข้าสภาฯทีเดียวก็เลยมาค่อนข้างเยอะ เข้าสู่วาระขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 กองช่าง เทศบาลตําบลกะปาง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่วิมล หมู่ที่ 5 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่วิมล หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 457 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงดินถมผิวทางหนา
โดยเฉลี่ย 0.40 ม.) โดยทําการวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 
1.00 เมตร (ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3) จํานวน 1 จุด รวม 12 ท่อน โดยบุกเบิกใช้
ดินลุกรังถมปรับพ้ืนทาง พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ระบบสั่นสะเทือนตลอด
สาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 380,000.- บาท 
ข้อความเดิม  
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø  0.80 เมตร (1 จุด) จํานวน 12 ท่อน 

    ข้อความใหม่  
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.80 เมตร (จํานวน 2 จุด) จํานวน 16 
ท่อน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 4  
เรื่อง เพื่อพิจารณา  4.6 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านผู้ใหญ่วิมล หมู่ที่ 5 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.7  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจรัล    
ปานเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เรื่องการ

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
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พ.ศ. 2565 กองช่าง เทศบาลตําบลกะปาง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจรัล  ปานเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลกะปาง อําเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือบุกเบิกถนนสายบ้านนายจรัล ปานเมือง หมู่ที่ 
8 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,007 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงดินถม
ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย  0.30 เมตร) โดยทําการวางท่อระบายน้ําขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร (ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3) จํานวน 1 จุด รวม 
15 ท่อน โดยการบุกเบิกใช้ดินลูกรงถมปรับพ้ืนทาง พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ 
ระบบสั่นสะเทือนตลอดสาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ
ตั้งไว้ 609,000 บาท 
ข้อความเดิม  
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.80 เมตร (1 จุด) จํานวน 14 ท่อน 
ข้อความใหม่  
วางท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.80 เมตร (2 จุด) จํานวน 16 ท่อน) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 4  
เรื่อง เพื่อพิจารณา  4.7  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายจรัล  ปานเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.8   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ต าบลกะปาง อ าเภอ   
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ก่อนที่จะเข้าในวาระขอชี้แจงต่อสภาฯ นิดนึงครับว่าทําไมต้องนําโครงการนี้เข้า

มา เพราะโครงการนี้ทําสัญญาแล้ว บางท่านก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอํานาจของท่าน
ผู้บริหาร ก็เป็นเรื่องก้ํากึ่ง เพราะว่าคําชี้แจง/ปร.4,5/การประมาณการถนน
คอนกรีต 4 เมตร แต่แบบ 5 เมตรจากสอบทานจากการดูทั้งหมดแล้วเชื่อมั่นว่า 
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เป็น 4 เมตร แต่ว่าในเรื่องของการสัญญาแบบค่อนข้างที่จะสําคัญกว่าประมาณ
การ แบบ 5 เมตร แบ่งครึ่ง ทําจริงๆนี้เป็น 4 เมตร เททีเดียว ซึ่งก็จะมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างเยอะในเรื่องของรายละเอียดงาน เพ่ือความปลอดภัยก็นําเข้า
สู่สภาฯ ก็คิดว่าสภาฯของเราสูงสุด ก็เข้าที่อํานาจสูงกว่า ประกอบกับเหตุการณ์
ต่างๆ ก็เลยตัดสินใจนําเข้าสภาฯ ทั้งๆที่ทําสัญญาแล้ว เพราะไม่ไว้ใจตรงนั้น ผม
คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานด้วย เข้าสู่ วาระ ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 กองช่าง เทศบาลตําบลกะปาง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร (ตอน
ที่ 3) หมู่ที่ 7 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร (ตอนที่ 3) 
หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (พ้ืนที่ คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร โดยทําการเกรดเกลี่ย ถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น ระบบสั่นสะเทือน ใช้
เหล็กตะแกรง WIRE MESH เหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. # 0.30 
x 0.30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 
490,000 บาท 
ขอแก้ไขในรายละเอียดของแบบแปลน  
ผังบริเวณระบุถนนกว้าง 4.00 เมตร รูปตัดระบุถนนกว้าง4.00 เมตร แบบ
แปลนของถนนระบบ 5.00 เมตร ขอแก้ไขแบบแปลนเป็น ผังบริเวณถนนกว้าง 
4.00 เมตร รูปตัดถนนกว้าง 4.00 เมตร  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 4  
เรื่อง เพื่อพิจารณา  4.8 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 
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4.9   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายค้าง
จ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 (กองช่าง) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 – เขตหมู่ที่ 2 ต าบลกะปางอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่านครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ค้างจ่ายมาตั้งแต่ปี 2564 ก็เข้าสู่ปีที่ 2 ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง เทศบาลตําบลกะปาง ขอเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 – เขตหมู่ที่ 2 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยทําการเดิน
ท่อเมนประปาความยาว 3,000 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง 
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบประมาณตั้ งไว้ 
426,000 บาท    (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

    ข้อความเดิม   
ใช้ท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 3,000 เมตร  
ข้อความใหม่   
ใช้ท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (มอก.) ระยะทาง 2,392 เมตร 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กัน
เงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่าย 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 4  
เรื่อง เพื่อพิจารณา 4.9 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 (กองช่าง) โครงการขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 – เขตหมู่ที่ 2 ต าบลกะปางอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 11 นายชอบ จันทร์ปาน ลา) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
สาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ครับ ผมดีใจนะครับที่ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ และรอง
นายกฯ ยังอยู่ครับ วาระอ่ืนๆ ครับ เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
หลายคนเตรียมมาพูดในวาระนี้ แต่ฝ่ายบริหารไม่อยู่ ผมมีเรื่องถนนหลาน้ํา      
พูดกนัหลายครั้งแล้ว ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯก็จะเห็นพื้นที่ดี เรื่องถนนหลาน้ํา 
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ที่ผู้รับเหมาขุดไปครับ ผมต้องนําเสนอสภาฯ แห่งนี้ เพราะพูดกันหลายครั้งแล้ว 
ฝากคณะผู้บริหาร ท่านปลัดช่วยนําเรียนนายกฯด้วยครับ เรื่องถนนหลาน้ํา 
ผู้รับเหมาได้ขุดไป 90 เมตร เริ่มสัญญาโครงการถนนหลาน้ํา – โคกม่วง ลงทํา 
แล้วผู้รับเหมาขุดเกินไป 90 เมตร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตัวกระผมใน
ฐานะสมาชิกสภาฯ พยายามเรียกร้องพยายามพูดกับฝ่ายบริหารหลายครั้ง 
บางครั้งก็ได้รับคําตอบว่าจะทําให้ภายใน 7 วัน บางครั้งก็ตอบมาว่าเร็วๆ นี้ แต่
ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ ถ้าผมมองอย่างนี้เมื่อผู้รับเหมาเค้าขุด เค้าผิด 
ถ้าฝ่ายบริหารบอกกล่าวไปแล้ว แล้วเค้าไม่ทํา ทําไมฝ่ายบริหารไม่ดําเนินการตาม
กฎหมาย นิติกรของเราก็มี อย่างนี้ผมถือว่าเข้ามาตรา 157 ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ ผมให้เวลาท่านฝ่ายบริหารอีก 15 วัน ถ้าภายใน 15 วัน ยังไม่มี
การตอบรับอะไร ผมจะนําเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังอําเภอ บอกกล่าวกันแล้ว และก็
ยินดีที่จะให้เพื่อนสมาชิกฯ โดยเฉพาะ เขต 1 เห็นแล้วว่าเป็นความเดือดร้อนช่วย
ลงนามกับพ่ีน้องประชาชนบางส่วน ล่าลายเซ็นกันไปครับ ผมต้องทําเพ่ือ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ท่านที่ปรึกษาฯเห็น ท่านเลขาฯเห็น 1 ปีแล้วครับ
ที่ฝ่ายบริหารไม่ดําเนินการตามกฎหมาย ผมฝากด้วยครับท่านประธานฯ ฝาก
เพ่ือนสมาชิกฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรส ครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส 

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง วันนี้ผมมีหลายเรื่อง ที่ จ ะ พูด  เ วที อ่ื น
พวกผมไม่ค่อยมี เวทีหมู่บ้านผมไปบางครั้งก็โดนกีดกัน บางหมู่บ้านเขาก็ไม่ให้เข้า 
มีเวทีสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่ผมทําหน้าที่ของผม จะมืดจะค่ําผมก็ต้องทํา
ตามหน้าที่ ผมทําการบ้านมาเยอะเพราะผมไม่มีเวที อ่ืน มาถึงเวทีแห่งนี้ผมก็
อยากจะถามฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกฯ ผมเอาตามวาระที่มีอยู่ ตามหลัก
ความเป็นจริง เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ผมอยากจะถามแล้วอยากได้ยินคําตอบ 4 
เดือนแล้วครับ 15 ล้าน 26 โครงการ ผมจะถามว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เสร็จไป
กี่โครงการแล้ว ที่จะดําเนินการอยู่กี่ โครงการและยังไม่ได้ดําเนินการกี่โครงการ 
มันเป็นวาระเร่งด่วน เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมประชาชนต้องการดู แล้วใครจะตอบ
ให้ผมทราบ ว่าไปถึงไหนแล้ว ติดขัดตรงไหนอยู่กันอย่างไร  บ้านผมทั้งงบปี/งบ
จ่ายขาด 7 โครงการ วันนี้ได้อยู่ 2 โครงการ แล้วใครจะตอบให้ผม เรื่องทํา
ประชาคมหมู่บ้าน ผมยกตัวอย่าง หมู่ที่ 10 ผู้บริหารเขาไปทําประชาคมหมู่บ้าน 
ผมนั่งดูท่านก็ไป หลายๆคนก็ไป ถามว่าผมเห็นด้วยมั้ย ผมเห็นด้วย 30 
เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย 70 เปอร์เซ็นต์ ความคิดผมบางโครงการผู้บริหารไป
นําเสนอกันเอง ไม่ใช่เรื่องของผู้บริหาร ผมถามใครเป็นผู้นําเสนอเข้าท่ีประชุมฯ  
ท่านตัดสินใจไปแล้วว่าให้ประชาชนยกมือ ถ้าถามผม  ผมให้คะแนน 30 
เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์มองไม่เห็นสมาชิก สมาชิกฯ เขาคัดกรองมาแล้ว
ผมดู ผู้บริหารไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสมาชิก ผมยังบอกว่าท่านบริหารจัดการใช้ได้ 
ท่านเก่ง ท่านมีความสามารถ แต่ผมอยากให้ท่านอยู่ เรื่องการขยายไหล่ทางหมู่ที่ 
10 ทําเสร็จไปแล้ว งบประมาณ 700,000 ผมไม่รู้กรรมการตรวจงานเห็นหรือ
เปล่า ในปร.4/ปร.5 ที่จริงถึงสามแยกบ้านนายวิสิทธิ์ แต่เอาจริงๆไม่ถึงครับ 
670 เมตร ข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งไม่ถึงแล้วเอามาตรฐานตรงไหน เอาถึงสาม 
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แยก ตาม ปร.4/ปร.5 หรือ 670 เมตร เอาตรงไหน ท่านเห็นหมู่ที่ 6 พวกผม
สมาชิกฯ หลายๆ คนลงไป อีก 3-4 วัน คณะทํางานเค้ารื้อกลับไม่ได้เกี่ยวกับผม  
แล้วมันผิดพลาดตรงไหน แล้วใครตอบผม เรื่อง น้ําคลองโสม พวกเราสมาชิกฯ 
เสนอผู้บริหารว่า ให้ใครผู้ชํานาญการลงไปสํารวจดูว่าทําอะไรได้บ้าง จะเป็น
ล่องเรือ หรือล่องแก่ง สํารวจดูครับ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรื่องรถ
อยากให้มีรถดูดสิ่งปฏิกูล,รถแห่ศพ ถ้ามีก็เป็นสิ่งที่ดี เรื่องสิ่งสําคัญเรื่องป้าย
เทศบาลตําบลกะปาง สมควรติดด้วย ถนนสายหลักเขตเทศบาลตําบลกะปาง 
คลองตูก 3 ป้าย เขาโร 1 ป้าย ที่วัง 1 ป้าย ผมอยากนําเสนอท่าน ถ้าเราอยู่
ร่วมกันด้วยความเข้าใจ สมัครสมานสามัคคีกัน จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผม
ฝากไว้อีกเรื่อง คือ เรื่องหิน หรือให้สมาชิกลงมติไว้เลยว่าให้รองนายกฯชัยรัตน์
ดูแลเรื่องหิน 590,000 บาท ที่จริงวันนี้ผมมีเรื่องเยอะ จริงๆสภาฯอันทรง
เกียรติแห่งนี้ หลายเดือนกว่าจะได้พบกัน วันนี้ที่จริงผมอยากนําเสนอให้มีการ
ถ่ายทอดสด ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วย หากเรื่องที่นําเสนอมี
ประโยชน์ก็ฝากบอกฝ่ายบริหาร ฝากให้เทศบาลตําบลกะปางรับไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรสครับ มีท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆ เชิญท่านสุชาติ ครับ 
นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกอันทรงเกียรติ ผมสุชาติ      

สงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตอนนี้ท่านายกฯ ไม่อยู่ ผมมี 3-4 เรื่องที่
สอบถาม เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม และก็เรื่องถังขยะ ที่ตั้งไว้ซื้อไปให้หมู่ไหน     
แต่ตอนนี้ท่านนายกฯ ไม่อยู่ แต่วันนี้พอหอมปากหอมคอ แต่ถ้านายกฯ อยู่ยังพูด
กับอีกยาว แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ท่านไม่อยู่ เราจะพูดให้
ใครฟัง ใส่วาระมาแล้วแต่ท่านไม่อยู่ ผมไม่เคยเห็นมีแต่ตําบลกะปางอย่างเดียว 
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุชาติ ครับ เชิญท่านสุรชัยครับ 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในวาระอ่ืนๆ อย่างที่

เพ่ือนสมาชิกหลายๆคนพูดนะครับ ท่านนายกฯไม่อยู่ จริงๆ หลายคนเตรียมเรื่อง
มาที่จะสอบถามท่านนายกฯ เยอะนะครับ ก็อย่างที่ท่านสุชาติกล่าวพอหอมปาก
หอมคอ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอาทิตย์ ครับ 
นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกอันทรงเกียรติ ที่จริงวันนี้ก็เตรียมเรื่อง

มาหลายเรื่อง สงสัยเรื่องแรกคือ ตอนนี้สมาชิกฯ หลายท่านมีความกังวลในเรื่อง
การจ่ายขาดเงินสะสม เราอนุมัติไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ บัดนี้ก็ 4
เดือนไปแล้ว ไม่เห็นว่าพ้ืนที่ไหนที่ลงมือทํา ถ้ามีแจ้งด้วยครับ ตรงนี้มีคําถามว่า
ระยะกันเงินของเงินสะสมใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะหมดอายุ ใช้ 1 ปีงบประมาณ 
หรือ 1 ปี นับจากไหนวันที่เราอนุมัติวันที่ 1 มีนาคม หรือเปล่า อยากให้ชี้แจงให้
ชัดเจนหน่อย เรื่องที่สองก็คือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนผู้ชําระภาษี 
จริงๆผมเตรียมข้อมูลมายาวมาก เพราะผมศึกษาผมเองคนหนึ่งที่ไปอธิบาย
ชาวบ้าน ภาษีตั้งแต่ออกกฤษฎีกาว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มันมีภาษีเกษตร 
ภาษีท่ีอยู่อาศัย ภาษีเชิงพาณิชย์ ภาษีที่ดินว่างเปล่า แล้วทีนี้อัตราเสียเท่าไหร่ผม
คิดให้เค้าหมดเลย แต่ว่าในข้อที่ผมสงสัยก็คือทางเทศบาลจัดเก็บภาษีโดยไม่มี
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน เช่น แผ่นพับเพ่ือความรู้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้าน        
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ป้ายไวนิลมีใครเห็นบ้างครับว่าติดตรงไหนบ้าง ผมไปหาบังเอิญเจอ 1 จุดครับที่
แยกไฟแดงที่กะปางแต่จุดนั้นครับบังต้นไม้มองไม่เห็นเลย ผมถามพ่ีน้องหมู่ที่ 8 
ลานช้างจะเห็นมั้ยครับ พ่ีน้องคลองตูกเห็นมั้ยครับถ้าเห็นมันถือว่าน้อยไป คือการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต้องลึก อย่างกรณีของพ่ีน้องบ้านผม หมู่ที่ 5 โดนภาษีไป 
30,000 บาท ไม่ใช่โรงแรม ไม่ใช่ทําอุตสาหกรรม จริงๆ มีข้อมาตรา 40/97 
กฎหมายเพื่อบรรเทาผ่อนปรนได้ ผมเข้าใจปี 62 เค้าผ่อนชําระภาษีมาแล้ว รวม 
3 ปี แต่ ปี 64 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ผมเข้าไปดูแล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไป
แนะนําชาวบ้านเลยไปถึงเก็บอย่างเดียว พอชาวบ้านถามให้ชี้แจงหน่ อย         
แต่พนักงานก็ตอบไม่ถูกสักคนเลยจนชาวบ้านถามว่ามีใครที่มีความรู้ดีกว่านี้มั้ย 
จนว่าเจ้าของที่ดินเค้าก็จ่ายไปเลย ผมก็แนะนําว่าที่ดินทําเป็นแปลงเกษตรเสีย 
อย่าให้เป็นที่ว่างเปล่าตรงนี้ครับถือว่าเป็นความเดือดร้อน ผมก็อึดอัดครับตั้ง
หลายเดือนแล้วครับก็คือภาษี ทั้งภาษีป้าย ไม่ได้บอกเลยว่าอะไรคูณเท่าไหร่ กี่
เซนติเมตร ต้องชี้แจงกับชาวบ้านให้ถึงข้อมูลข่าวสารหน่อยครับ นําเรียนเพ่ือน
สมาชิกฯ ท่านประธาน หวังว่าคณะทีมงานที่บันทึกจะถึงผู้บริหารด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ 
นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน คงเป็น

การบอกกล่าวที่ประชุมแห่งนี้ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือเทศบัญญัตินะครับ จากผมดูสภาฯวันนี้ในเรื่องที่พวกเรา
ประชุมฯกันในวันนี้ถือว่านั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความร่วมมือของพวกเรา
แล้วก็บ่งบอกถึงการทํางานต่อไปของผู้บริหาร มันบ่งบอกแล้วนะครับ แต่นําเรียน
ในฐานะที่ท่านปลัดทีเป็นหัวหน้างบประมาณ ที่ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ ผมว่าวันนี้
จากที่พวกเราอภิปรายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทําประชาคมของหมู่บ้าน  ก็
เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมด 
ผมดูว่างบประมาณปี 2566 นี้ น่าจะมีปัญหากับพวกเราถ้าหากท่านนายกฯ    
ไม่เรียกสมาชิกฯมาพูดคุยในลักษณะการมีส่วนร่วม โดยการทําเทศบัญญัตินะ
ครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้กล่าวนําเรียน ในฐานะที่ท่ านปลัดเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณ แล้วก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าในการประชุมในครั้งนี้มีอะไรที่เกิดขึ้น
บ้าง อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการลงพ้ืนที่ทําโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนน
อะไรก็แล้วแต่ จากที่ปัญหาที่ท่านสาโรจน์ได้พูดถึงแล้วสมาชิกที่ยังไม่ทราบว่าใน
เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม พ้ืนที่ตรงไหนที่ดําเนินการบ้างแล้ว พ้ืนที่ตรงไหนยังไม่
ดําเนินการ ตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญถ้าหากผู้รับเหมาลงพ้ืนที่ที่จะดําเนินการใน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้แจ้งไปยังสมาชิกในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือได้รับทราบว่าตรงไหน
ที่ดําเนินการแล้ว ตรงไหนที่ยังไม่ดําเนินการ สมาชิกได้รับทราบไม่ต้องพูดคุยกัน
อยู่ให้มากเรื่อง ในส่วนที่สาม วันนี้เดือนมิถุนายน ก็ยังไม่กี่เดือนแล้วที่จะสิ้น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการอุดหนุนไฟฟ้าให้
ผู้บริหารดําเนินการ และลงสํารวจพ้ืนที่ที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้กับพ่ีน้อง ที่ทาง
สภาฯ ตั้งงบประมาณไว้ เดี๋ยวจะไม่ทันอีก ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วง ก็ถือ
ว่าพวกเราลงมาทํางานแล้วงานที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ว่าในการบริหารงานจะ 

 



-43- 
สําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ความต้องการของพ่ีน้องหรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ วันนี้ก็คง
ต้องแสดงความคิดเห็น เพ่ือนสมาชิกหลายๆ ท่านทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และ
เท้าความนิดนึงที่ท่านลั้น ชูนิรมย์ พูดถึงการแจ้ง สท.ในพื้นที่ในการที่ผู้รับเหมาลง
ทํางาน เผอิญได้ยินจากท่านผมเลยนึกขึ้นได้ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสมัยที่แล้วผมพูด
อยู่ 3 ปีจนกว่าจะมีการแจ้ง สมัยนี้ผมพูดอยู่ปีกว่าๆ ผมบอกได้เลยและผมได้คุย
กับท่านสุรชัยสมัยนี้ตั้งแต่เสร็จการเลือกตั้ง หมู่บ้านผมหมู่ที่ 6 ไม่เคยมีการแจ้ง 
ทํางานปี 63 งบประมาณของปี 63 ลงไปทําถนนสายควนตีน ปี 62 หมู่ที่ 3    
ปี 63 ปี 64 หลาน้ํา หลายโครงการ 63/63/64 ไม่เคยแจ้งผมแม้แต่โครงการ
เดียว ท่านสุรชัยก็ไม่เคยแจ้ง นําเรียนกับสภาฯ แห่งนี้ให้รับทราบผมจะพูดจน
ครบ 3 ปี สมัยที่แล้วผมพูดจนครบ 3 ปี และผมบอกว่าไม่แจ้งอีกแล้วเพราะ
เหลือปีเดียว แต่ขอชื่นชมท่านนายกทรงยศ สมัยนั้นเค้าแถมให้เป็น 8 ปี ท่าน
นายกฯ ทรงยศ ก็ได้กรุณาแจ้งมีแบบแปลนไปให้ทั้งเขตเรียบร้อย ก็ 4-5 ก็ยังดีที่
แจ้ง สมัยนี้พูดอยู่ปีกว่าก็ยังพูดอยู่อย่างนี้จนกว่าจะครบ 3 ปี ว่าไม่เคยได้รับแจ้ง 
และผมขอไม่ต้องแจ้งตอนลงงาน ผมขอแจ้งตอนทําสัญญา เพราะบางทีท่านายก
ฯ อาจจะตอบว่าท่านไม่ทราบว่าผู้รับเหมาลงงาน ให้แจ้งตอนทําสัญญาเพราะว่า
ท่านนายกฯต้องทราบ เพราะท่านายกฯเป็นผู้ลงนามในสัญญาและส่วนผู้รับเหมา
ลงวันไหน ในพื้นที่กับท่านสุรชัยผมจะสืบเอาเอง ถ้ารู้บอกคร่าวๆว่าทําสัญญาแล้ว
นั่นประเด็นแรก ประเด็นที่สองเรื่องเทศบัญญัติ ตามระเบียบฯ 15 สิงหาคม 
อยากให้ดําเนินการจัดทําอย่างรวดเร็วและก็ให้ทันตามห้วงเวลา เพราะที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสร็จ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลกะปาง ที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ผมย่อมาสั้นแล้วครับ 
ผู้บริหารจะตอบหรือไม่ตอบอย่างไร ผมอยากให้อยู่ในวาระการประชุมด้วย เผื่อ
เอกสารต้องส่งไปอําเภอ/จังหวัด จะได้ทราบว่าท่านใดตอบอย่างไร กับคําถามที่
เพ่ือนสมาชิกถาม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรสครับ สําหรับวันนี้เพื่อนสมาชิกของเราผมต้องขอบคุณที่ท่านได้
ปฏิบัติตามระเบียบของเราการประชุมสภาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และอีกส่วนที่ชื่น
ชมจากใจเลยนะครับ คือความมีศักยภาพของเพ่ือนสมาชิก ทั้ง 12 ท่าน จริงๆ
ผมไม่เคยได้ชม ที่เป็นอย่างนี้ ผมชมว่าท่านทําหน้าที่ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้
อย่างดีเยี่ยม ตรงไหนที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนท่านแสดง
ศักยภาพของท่านออกมาอย่างเป็นเอกสิทธิ์ ไม่ได้ตามใครคิดเอง นี่คือสิ่งที่ผม
อยากชื่นชม ทั้ง 12 ท่าน ผมอยากให้สภาของเราเป็นแบบนี้นํามาพูดคุยกันใน
สภา ดีกว่าเราไปพูดกันตรงอ่ืนและนอกจากนั้นก็ขอชื่นชมฝ่ายบริหารอีก 3 ท่าน 
ต้องขอขอบคุณที่ท่านยังอยู่ร่วมกับเราจนเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ ขอขอบคุณพ่ี
น้องข้าราชการ/พนักงาน ขอบคุณทุกท่าน เชิญท่านที่ปรึกษาครับ 

นายสอน ใจกระจ่าง สวัสดีทุกท่าน ผมก็เพ่ิงมาที่นี้แล้วบอกเลยว่าแปลกมากจริงๆ ผมเองก็ไม่เคยรู้ไม่
เคยเห็น แต่พอเห็นก็ได้รู้ ดังคํากล่าวถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็น ผมเอง
พยายามฟังและจดบันทึก และเข้าใจทุกอย่าง ผมไม่สามารถทําได้แต่ผมรู้ เราอยู่ 



 


